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ผูสงออกแนะรัฐลดราคาจํานําขาว-จํากัดปริมาณเขาโครงการ แกปญหาลนสตอก 
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยวา รัฐบาลควรจะทบทวน

โครงการรับจํานําขาวป 56/57 ใหม โดยปรับลดราคารับจํานําลงจากเดิมท่ีขาวเปลือกเจากําหนดราคารับจํานําตันละ 

15,000 บาท ใหเหลือ 10,000-11,000 บาท สวนขาวเปลือกหอมมะลิจากท่ีรับจํานําตันละ 20,000 บาท ใหเหลือตัน

ละ 16,000-17,000 บาท 

รวมท้ังปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการรับจํานําขาวทุกเมล็ดมาเปนจํากัดปริมาณการรับซื้อใหสอดคลองกับผลผลิต

เกษตรกรจริง เพื่อชวยแกปญหาภาระสตอกขาวรัฐบาลท่ีมีมากถึง 15-17 ลานตันขาวสาร และยังทําใหผูประกอบการ

ท้ังผูสงออกและผูประกอบการขาวภายในประเทศ สามารถแขงขันกับรัฐบาลในการซื้อขาวจากเกษตรกรได 

"การรับจํานําขาวของรัฐบาลชวง 2 ป คือป 54/55 และป 55/56 นาจะสะทอนความจริงใหกับรัฐบาลไดแลว 

วาเปนราคาท่ีนําตลาดมากเกินไป ทําใหเกิดปญหามากมายจากการขายขาวไมออก และยังขาดทุนจํานวนมาก ทําให

เกิดภาระการคลังของประเทศ" 

รายงานขาวระบุวา แมวากระทรวงพาณิชยจะบอกวาสตอกขาวรัฐบาลยังจําหนายออกไปไมหมด ทําใหปด

บัญชีโครงการรับจํานํารอบป 54/55 และ 55/56 ไมไดนั้น แตหากนําสัญญาซื้อขาวรัฐตอรัฐ(จีทูจี) ท่ีรัฐบาลระบุวามี

การขายขาวออกไปแลว 7.3 ลานตันในชวงปท่ีผานมามาคํานวณ โดยตนทุนขาวเปลือกท่ีรับจํานํามาเมื่อคิดเปน

ขาวสารจะมีตนทุนอยูท่ีตันละ 25,000 บาท แตขายในราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 12,500 บาท ดังนั้นการขายขาว 7.3 

ลานตัน รัฐบาลจะขาดทุนไมตํ่ากวาตันละ 10,000 บาท หรือขาดทุนประมาณ 73,000 ลานบาท ยังไมรวมกับปริมาณ

ขาวในสตอกท่ีรัฐบาลระบุวาเหลืออีก 15 ลานตันขาวสาร หากขายท้ังหมดจะขาดทุนไมตํ่ากวา 200,000 ลานบาท 

แหลงขาว ระบุวา ในวงการขาวตางรูกันวาขาวในสตอกรัฐบาลท่ีขายแบบจีทูจีนั้น เปนการขายผาน

นายหนา และมีการนําขาวในสตอกมาวนเวียนขายในประเทศ ซึ่งบางสวนนํากลับมาขายใหผูสงออกเพื่อใชสงออก

ใหกับลูกคาตางประเทศ และบางสวนขายใหกับโรงสี เพื่อนําขาวมาหมุนเวียนเขาโครงการรับจํานํา เพราะสัญญาขา

วจีทูจี 7.3 ลานตัน เปนเพียงบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ท่ียังไมมีการซื้อขายจริง และการขายขาวในปริมาณมาก

ขนาดนั้นตองทยอยสงมอบโดยใชเวลา 3 ปขึ้นไป จึงเกิดขอสังเกตวา รัฐบาลจะไดรับเงินจากการขายขาวจีทูจีไดทัน

กับแผนสงเงินคืนกระทรวงการคลังไดจริงหรือไม หากไมใชการขายใหนายหนาในประเทศ และนําเงินสวนนั้นมา

สงคืนกระทรวงการคลัง 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

'ปรีดิยาธร'เช่ือเจงจํานําขาว 2 แสนล.จ้ียกเลิก 
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาวถึงกรณีท่ีรัฐบาลออกมาแถลงปฏิเสธ

ตัวเลขการขาดทุนโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล 260,000 ลานบาท ตามขอมูลของคณะอนุกรรมการปดบัญชี

โครงการรับจํานําสินคาเกษตรกอนหนานี้ และการคาดการณของสถาบันจัดอันดับเครดิต มูดี้ส อินเวสเตอร เซอวิส 

วาโครงการนี้จะขาดทุนถึง 200,000 ลานบาทนั้นถือวาเปนตัวเลขท่ีถูกตอง ซึ่งถึงแมวาภายหลัง มูดี้ส จะออกมาไม

นํามาใชในการพิจารณาลดอันดับเครดิตไทยก็ตาม แตหากรัฐบาลยังคงดําเนินโครงการนี้ตอไปและขาดทุนเพิ่มสูงขึ้น

ก็เปนไปไดท่ีจะสงผลตอตัวเลขหนี้สาธารณะและ มูดี้สก็อาจจะนํามาใชพิจารณาการจัดอันดับเครดิตไทย 

 
 

ประจําวันที ่5 - 11 มิถุนายน 2556 
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" เชื่อวาขาดทุนปเดียวคงไมถึงกับทําใหมูดี้สลดอันดับเครดิตไทย เพราะการขาดทุนปเดียวยังพอรับได

เนื่องจากยอดหนี้สาธารณะยังไมสูงนัก แตสิ่งท่ีคิดตอไปไดคือ ปการผลิต 2555/2556 จะขาดทุนอีกเทาไหรหรือใน

อนาคตจะหยุดหรือไม ถายังเดินตอ มูดี้ส จะคิดไดเลยวาตองขาดทุนปละ 2 แสนลานบาท เปนแบบนี้เรทต้ิงก็จะตก 

สวนขอมูลขาดทุน 2 แสนลานบาทนั้นเชื่อวามูดี้สใชขอมูลท่ีเปนเหตุเปนผลและอาจจะนอยกวาความเปนจริงดวยซ้ํา" 

หมอมราชวงศ ปรีดิยาธร กลาว 

นอกจากนี้ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง บอกดวยวา รัฐบาลควรยกเลิกโครงการรับจํานํา และหา

โครงการอ่ืนๆ ท่ีสามารถทําใหชาวนาไดรับผลประโยชนท่ีเต็มเม็ดเต็มหนวยและเปนการยกระดับคุณภาพชาวนา เพ

ระวาการเสียหายจากโครงการนี้สงผลตอคุณภาพขาวเสื่อม อัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสียหายอ่ืนๆ 

ซึ่งชาวนาจริงๆท่ีไดประโยชนมีเพียง 1 ใน 3 หรือประมาณ 40% ของงบประมาณโครงการ 

"ทางออกท่ีรัฐบาลจะลดราคาจํานําขาว จะยิ่งทําใหชาวนาไดประโยชนนอยลงอีก เพราะสวนท่ีสูญเสียจาก

ขาวท่ีเสื่อมคุณภาพ อัตราดอกเบี้ย ยังมีอยู เพราะขาวก็ยังเขามากองอยูในมือรัฐบาล แนะนําวาถึงเวลาท่ีตองเลิก ทิฐิ 

เพราะวิธีนี้ประเทศชาติเสียหายมาก หาวิธีอ่ืนท่ียกระดับชาวนา ถึงเวลาท่ีตองใชสมองบางแลว" 

นอกจากนี้ หมอมราชวงศ ปรีดิยาธร ไดเปรียบเทียบวิธีการคํานวณผลการขาดทุนของโครงการระหวาง

ขอมูลของกระทรวงการคลังและมูดี้สวาผลลัพธท่ีออกมาไมแตกตางกันและเปนตัวเลขท่ีถูกตองท้ังคู มีเพียงสมมติฐาน

ท่ีใชในการคํานวณเทานั้น โดยมูดี้ส คํานวณรวมผลสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการขายขาวไดท้ังหมด 

โดยประมาณการไววาจะหมดภายใน 4-6 ป แตคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําสินคาเกษตรคํานวณ

เพียงการรับจํานําขาว ป 2554/2555 เพียงปเดียว 

"แปลวาคลังยอมรับแลววาการขาดทุนของขาวนาป นาปรัง ของ 54/55 เทากับ 136,800 ลานบาท ขณะท่ี 

มูดี้ส บอกวาขาดทุน 2 แสนลาน ซึ่งเปนตัวเลขท่ีถูกตองท้ังคู แตแตกตางกันท่ีสมมติฐานในการคิดคํานวณ โดย

กระทรวงการคลัง ประมาณการจาก ตนทุนและรายรับ ขณะท่ี มูดี้ส ประเมินวา การขาดทุนในโครงการจํานําขาว 

ประมาณ 2 แสนลานบาท มาจากการคํานวณรวม ผลสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการขายขาวไดท้ังหมด 

โดยประมาณการไววาจะหมดภายใน 4-6 ป" 

ท่ีมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ไฟเขียวดึงเงินรอบ 2 โปะ เจงจํานําขาว 
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กําลังมีปญหาในโครงการจํานําขาวอยางหนัก โดยเฉพาะ

ในเรื่องของเงินทุนในการทําโครงการ หลังจากใชเงินไปกวา 6.1 แสนลาน และมีการประเมินตัวเลขขาดทุนสูงถึง 2.6 

แสนลาน จากคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําสินคาเกษตรและการคาดการณของสถาบันจัดอันดับเครดิต 

มูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส วา โครงการนี้จะขาดทุนถึง 2 แสนลานบาท 

ในการประชุมครม.วันท่ี 10 มิ.ย. ท่ีประชุมจึงไดปรับเปลี่ยนโครงการ โดยเห็นชอบใหรวมโครงการรับจํานํา

ขาวป 2555/56 ครั้งท่ี 1 กับครั้งท่ี 2 เขาดวยกัน เพื่อยืดหยุนในการใชเงินโครงการ 

นายภักดีหาญส หิมะทองคํา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ครม.มีมติเห็นชอบใหรวม

ปริมาณและวงเงินของโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2555/56 ในครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 เขาดวยกัน เพื่อให

การดําเนินการมีความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกรอบปริมาณการรับจํานํา ภายใตโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 

2555/56 ครั้งท่ี 1 เกินกวากรอบท่ี ครม.ไดเคยอนุมัติไว ใหกระทรวงพาณิชยเสนอขอขยายกรอบปริมาณและกรอบ

วงเงิน ในการดําเนินโครงการดังกลาว ตอคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) เพื่อพิจารณาและเสนอครม.

ทราบตอไป แตท้ังหมดตองไมเกินกรอบปริมาณ 22 ลานตัน และกรอบวงเงิน 5 แสนลานบาท 
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ท้ังนี้ ท่ีประชุม ครม.ไดรับทราบผลการพิจารณา เรื่องโครงการรับจํานําขาวเปลือกปการผลิต 2555/56 ครั้ง

ท่ี 2 ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะท่ี 3 (ฝายเศรษฐกิจ) ท่ีมี นายกิตติรัตน ณ ระนอง เปนประธานกรรมการ

พิจารณา ไปเมื่อวันท่ี 7 มิ.ย. ท่ีผานมา ซึ่งไดมีการอภิปรายถึงปญหาท่ีเกิดจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล โดย

กระทรวงพาณิชยไดชี้แจงวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดดําเนินการรับจํานํา

ขาวเปลือก ปการผลิต 2555/ 56 ครั้งท่ี 1 ไปเกือบเต็มกรอบปริมาณรับจํานําจํานวน 15 ลานตัน ในวงเงินท่ีอนุมัติ 

2.4 แสนลานบาท ตามมติ ครม. ทําให ธ.ก.ส.หยุดจายเงินใหกับเกษตรกร 

ขณะท่ีผลการรับจํานําขาวครั้งท่ี 2 มีเพียง 4 ลานตัน คิดเปนวงเงินท่ีจายไปกวา 5หมื่นลานบาทจากกรอบ

วงเงินท่ี กขช.อนุมัติ 1.05 แสนลานบาท ซึ่งคาดวาเมื่อโครงการสิ้นสุดปริมาณรับจํานําขาวครั้งท่ี 2 จะมีเพียง 7 ลาน

ตัน กขช.จึงมีมติอนุมัติใหรวมปริมาณรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2555/56 ในครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เขาดวยกัน 

เพื่อใหการบริหารโครงการมีความยืดหยุนมากขึ้น 

การดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2554/55 และ 2555/56 ไดใชเงินหมุนเวียนเกือบเต็ม

วงเงิน 5 แสนลานบาท ท่ีเปนกรอบวงเงินท่ีกําหนดไววามาจาก 2 แหลงไดแก เงินทุน ของ ธ.ก.ส.จํานวน 9 หมื่นลาน

บาท และเงินกูจากสถาบันการเงิน จํานวน 4.1 แสนลานบาท โดยวงเงิน 5 แสนลานบาทนั้น มีการใชไปเกือบเต็ม

วงเงินแลว จึงอาจทําใหในบางชวงเวลาระหวางท่ีรอเงินจากการระบายขาว อาจทําใหมีการใชเงินกรอบวงเงินท่ี

กําหนดไว และทําให ธ.ก.ส.ตองสํารองจายเงินกูเพิ่มเติมไปกอน 

ดังนั้น เพื่อใหโครงการรับจํานําขาวเปลือกมีสภาพคลองและมีการบริหารเงินไดมีประสิทธิภาพ จึง

กําหนดใหมีการนําเงินท่ีไดจากการระบายผลผลิตทางการเกษตรต้ังแตป 2554/55 เปนตนไป ไปชําระคืนเงินทุนแก 

ธ.ก.ส. จํานวน 9 หมื่นลานบาท ใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงคอยชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงิน โดยเงินทุนของ ธ.ก.ส.

สามารถนํากลับมาใชหมุนเวียน 

สําหรับการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกปการผลิต 2555/56 ได และ ธ.ก.ส.สามารถสํารองจายเงินกู

ชั่วคราวไปกอน ระหวางรอเงินจากการระบายขาวได โดยใหคิดอัตราเงินชดเชยเงินตนทุนและคาบริหารโครงการ

ใหกับ ธ.ก.ส.ในอัตราเดิมคือ FDR+1 (2.9875%) ของตนเงินคงเปนหนี้ รวมท้ังใหคาบริหารโครงการกับ ธ.ก.ส.ใน

อัตรา 2.25% ของเงินท่ีไดทดรองจายไปแลว โดยกําหนดใหกระทรวงพาณิชยทําความตกลงกับ ธ.ก.ส. เปนคราวๆ 

ไป 

ท้ังนี้ ควรระบุใหชัดเจนดวยวา ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 โครงการรับจํานําขาวเปลือกปการผลิต 2554/55 

และป 2555/56 ตองอยูในกรอบวงเงินไมเกิน 5 แสนลานบาท โดยใหกระทรวงการคลังรับภาระชําระคืนเงินตน 

ดอกเบี้ย จากการกูยืมเงิน คาใชจายตางๆ และผลขาดทุนท้ังหมด จากการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการ

ผลิต 2555/56 ท้ังในสวนท่ีกระทรวงการคลังจัดหาใหและในสวนท่ีใชเงินทุนของ ธ.ก.ส. 

ดาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) ไดทํารายงานความเห็นประกอบเรื่องนี้เสนอตอท่ีประชุม ครม. 3 ขอเพื่อใหการบริหารโครงการฯมี

ประสิทธิภาพ ไดแก 1.การปดบัญชีกรณีใดๆก็ตาม ซึ่งกรณีท่ีตองใชเงินเพิ่มเติม จะตองปดบัญชีใหอยูในกรอบวงเงิน

ไมเกิน 5 แสนลานบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ เมื่อวันท่ี 17 พ.ค. 2556 

2.กระทรวงพาณิชยควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน การระบายสต็อกขาว และกระแสเงินสดของ

โครงการรับจํานําขาวเปลือกท่ีมีอยู ให ครม.รับทราบเปนระยะๆ ซึ่งเปนไปตามมติ ครม.เมื่อวันท่ี 29 มี.ค. 2555, 1 

พ.ค. 2555 และ 31 มี.ค. 2555 เพื่อให ครม.มีขอมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีเก่ียวของตอไป นอกจากนั้น

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย ควรจัดทําระบบการกํากับการตรวจสอบ

การดําเนินงานของโครงการรับจํานําขาวเปลือก ท้ังกระบวนการใหมีความรัดกุม 

และ 3.เพื่อใหมีการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกในระยะตอไปมีประสิทธิภาพและลดภาระ

งบประมาณรายจายของโครงการฯ กระทรวงพาณิชย ควรพิจารณาจํากัดปริมาณรับจํานําและพื้นท่ีการผลิตตอ
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ครัวเรือนเกษตรกร โดยเนนเกษตรกรรายยอย รวมท้ังเกษตรกรท่ีเพาะปลูกขาวในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ตามประกาศเขต

พื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนกําหนดราคา ใหสอดคลองกับราคา

ของตลาดโลก เพื่อใหขาวไทยสามารถแขงขันกับคูแขงอ่ืนๆ และรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได 

แหลงขาวจากท่ีประชุม ครม. เปดเผยวา บรรยากาศในการประชุม ครม. จังหวัดกําเเพงเพชรวานนี้ มีเรื่อง

ท่ีกระทรวงพาณิชยขอใหนําเสนอครม.พิจารณาทบทวนมติเม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 2556 ในเรื่องของวงเงินรับจํานํา

ขาวเปลือกปการผลิต 2555/56 ครั้งท่ี 2 ซึ่งวาระดังกลาวเสนอเขามาโดยฝายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

คณะท่ี 3 (ฝายเศรษฐกิจ) โดย นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย ไดใชเวลาประมาณ 10 นาที ในการอธิบาย

สาเหตุของการนําเสนอวาระดังกลาวเขาครม. แตปรากฏวา เมื่ออธิบายจบ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

และครม.ก็ยังไมเขาใจ 

"คือ นายกฯ ถามงายๆ วา ทําไมคุณตองรวมขาวนาปกับนาปรัง แตนายบุญทรงตอบไมได พูดประมาณ

เกือบ 10 นาที แตผลสรุปก็ตอบนายกฯ ไมได นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.คลัง จึงชวยอธิบาย 

เพราะวานายกิตติรัตนเปนประธานคณะกลั่นกรองฯ เรื่องนี้  และนายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนอดีตรมช.คลัง ก็ชวยอธิบายอีกคน รวมท้ังนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ รมช.พาณิชย ก็ชวยอีกหนึ่งแรง 

จนสรุปเปนมติครม.ได และ นายกฯ จึงยิ้มได" แหลงขาวครม. กลาว 

แหลงขาวกลาวเพิ่มเติมวา นายกฯถามในท่ีประชุมครม.นายบุญทรง ก็ตอบไมได จึงไดมอบหมายใหนาย

วราเทพ รัตนากร รมต.ประจําสํานักนายกฯ เปนผูรวบรวมขอมูลโครงการรับจํานําขาวเพื่อชวยชี้แจงอีกทาง โดย

นายกฯ เนนใหมีการพูดคุยถึงเรื่องโครงการรับจํานําขาว เพราะยังมีประชาชนรวมท้ังสื่อมวลชนเขาใจผิดอยู จึงมีการ

พูดถึงเรื่องนี้มากเปนพิเศษ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววา ตัวเลขขาดทุน 2 แสนลานท่ี

สถาบันจัดอันดับเครดิต มูดี้ส ประเมินนั้นถือวาถูกตอง แมวาภายหลัง มูดี้ส จะออกมาบอกวาไมนํามาใชในการ

พิจารณาลดอันดับเครดิตไทยก็ตาม แตหากรัฐบาลยังคงดําเนินโครงการนี้ตอไปและขาดทุนเพิ่มสูงขึ้นก็เปนไปไดท่ีจะ

สงผลตอตัวเลขหนี้สาธารณะและ มูดี้ส ก็อาจจะนํามาใชพิจารณาการจัดอันดับเครดิตไทย 

"สิ่งท่ีคิดตอไปได คือ ปการผลิต 2555/2556 จะขาดทุนอีกเทาไรหรือในอนาคตจะหยุดหรือไม ถายังเดินตอ 

มูดี้ส จะคิดไดเลยวาตองขาดทุนปละ 2 แสนลานบาท เปนแบบนี้เรทต้ิงก็จะตก สวนขอมูลขาดทุน 2 แสนลานบาทนั้น 

อาจจะนอยกวาความเปนจริงดวยซ้ํา" ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กลาว 

เขาเสนอใหรัฐบาลยกเลิกโครงการรับจํานํา และหาโครงการอ่ืนๆ ท่ีสามารถทําใหชาวนา ไดรับ

ผลประโยชนท่ีเต็มเม็ดเต็มหนวยและเปนการยกระดับคุณภาพชาวนา เพราะวาการเสียหายจากโครงการนี้ สงผลตอ

คุณภาพขาวเสื่อม อัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสียหายอ่ืนๆ ซึ่งชาวนาจริงๆ ท่ีไดประโยชนมีเพียง 1 

ใน 3 หรือประมาณ 40% ของงบประมาณโครงการ 

"ทางออกท่ีรัฐบาลจะลดราคาจํานําขาว จะยิ่งทําใหชาวนาไดประโยชนนอยลงอีก เพราะสวนท่ีสูญเสียจาก

ขาวท่ีเสื่อมคุณภาพ อัตราดอกเบี้ย ยังมีอยู เพราะขาวก็ยังเขามากองอยูในมือรัฐบาล แนะนําวาถึงเวลาท่ีตองเลิก ทิฐิ 

เพราะวิธีนี้ประเทศชาติเสียหายมาก หาวิธีอ่ืนท่ียกระดับชาวนา ถึงเวลาท่ีตองใชสมองบางแลว" 

เขาเห็นวา การคํานวณผลการขาดทุนของโครงการ ระหวางขอมูลของกระทรวงการคลังและมูดี้สวา 

ผลลัพธท่ีออกมาไมแตกตางกันและเปนตัวเลขท่ีถูกตองท้ังคู มีเพียงสมมติฐานท่ีใชในการคํานวณเทานั้น โดย มูดี้ส 

คํานวณรวมผลสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นตามมาหลัง จากการขายขาวไดท้ังหมด โดยประมาณการไววาจะหมดภายใน 4-6 

ป แตคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําสินคาเกษตรคํานวณเพียงการรับจํานําขาว ป 2554/55 เพียงปเดียว 

การคํานวณของคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําสินคาเกษตร แบงเปนสวนของตนทุน 

ประกอบดวย วงเงินท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ( ธ.ก.ส.) จายออกไปเพื่อใชในการรับจํานําขาว 

ประมาณ 336,000 ลานบาท รับจํานําขาวปการผลิต 2554/2555 ท้ัง ขาวนาปและนาปรัง 5,317,684 ลานตัน
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ขาวเปลือก รายจายในการแปรสภาพขาว รายจายในการขนสงขาวสารไปยังโกดังกลาง รายจายในการเก็บขาวสาร 

จนถึงวันปดบัญชีโครงการ  

ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากหนี้ท่ียังคางอยูจนถึงวันปดบัญชีโครงการ และรายจายอ่ืนๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ท้ังหมด หักจาก สวนของ รายรับ ประกอบดวย รายไดจากการขายขาวสวนท่ีขายออกไปแลว รวมกับสวนของ

ขาวสารท่ียังไมไดขายออก โดยอางอิงราคาขาวในวันท่ีปดบัญชีโครงการ ซึ่งผลปรากฏวารายรับนอยกวาท่ีตนทุน ซึ่ง

เปนผลขาดทุนประมาณ 136,800 ลานบาท 

ขณะท่ีสมมติฐานของมูดี้สท่ีประเมินวา การขาดทุนในโครงการจํานําขาว ประมาณ 2 แสนลานบาทนั้น 

ประกอบดวยการขายขาวท่ีเหลือตามราคาเดือนม.ค.-ก.พ. 2556 ขาดทุน 136,800 ลานบาท รวมกับผลสูญเสียท่ีจะ

เกิดขึ้นตามมาหลังจากการขายขาวท้ังหมด โดยประมาณการไวภายใน 4-6 ป ในกรณีท่ีรัฐบาลรับจํานําขาว 21.4 

ลานตันขาวเปลือก หรือ 13-14 ลานตันขาวสาร รวมกับอัตราดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้น ปละ 6,000-10,000 ลานบาท คา

เสื่อมสภาพขาวทําใหราคาขาวลดลง เพราะน้ําหนักลดและคุณภาพเสื่อมอยางนอยปละ 10% คิดเปน 13,000-15,000 

ลานบาทตอป สงผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมปละ 19,000-25,000 ลานบาท ดังนั้น ถาขายขาวหมดภายใน 4-5 ป ก็จะ

สงผลขาดทุนถึง 200,000 ลานบาท ซึ่งยังไมนับคาเก็บรักษาขาวสารและคาใชจายอ่ืนๆ 

"ถึงเวลาเลิกหลอกประชาชน และขาดทุนขนาดนี้ก็ถึงเวลาทบทวน รัฐบาลควรแถลงขอมูลใหชัดเจน ถาไม

กลัววาคนอ่ืนจะหาวาตัวเองทําอะไรผิดตอประเทศชาติ ก็เปดขอมูลมา วาเหลือเทาไร จะไดคํานวณวาในท่ีสุดขาดทุน

เทาไร มันถึงเวลาพูดใหชัดซะที" 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ส่ังสบน.กูเพ่ิม 4 หมื่นลานโปะจํานาํขาว 
หลังจากคณะกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล กระทรวงการคลัง ออกมาประเมินผล

ขาดทุนขาว 3 ฤดูกาลผลิตของรัฐบาลสูงถึง 2.6 แสนลานบาท สงผลใหเกิดการวิพากษวิจารณหนักเวลานี้ เพราะ

ความไมชัดเจนของการระบายขาวจากโครงการรับจํานํา การสงเงินคืนกระทรวงการคลังจากการระบายขาว และคาด

วาโครงการนี้จะขาดทุนไมตํ่ากวา 2.6 แสนลานบาท 

ขณะท่ีนายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ยังยืนยันวาการจํานําขาวยังอยูระหวาง

ดําเนินโครงการ จึงยังไมมีการปดบัญชี ซึ่งจะปดบัญชีไดตองทราบผลการขายขาวท่ีไดจากการรับจํานําใหชัดเจนกอน 

คาดตองใชเวลาประมาณ 2-3 ป แตสิ่งท่ีเกิดขึ้นเริ่มเปนภาระหนักตอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ถึงเม็ดเงินท่ีจะนํามาใชในโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล 

แหลงขาวจากกระทรวงการคลัง กลาววาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.)ในวันท่ี 

13 มิ.ย.นี้ ทางธ.ก.ส.จะรายงานการจายเงินโครงการรับจํานําขาวป 2554/55 วาไดใชเงินในการดําเนินการรวม 3.9 

แสนลานบาท เปนขาวนาปจํานวน 1.8 แสนลานบาท ขาวนาปรัง 2.1 แสนลานบาท 

สวนฤดูผลิตป 2555/56 ในรอบแรกรับจํานําผลผลิตขาวอยูท่ี 14 ลานตัน วงเงิน 2.28 แสนลานบาท และ

ขาวนาปรัง เบื้องตนอยูท่ี 3.5 ลานตัน วงเงิน 5.2 หมื่นลานบาท โดยธ.ก.ส.ไดสํารองจายเพื่อใชดําเนินโครงการรับ

จํานําจํานวน 6.8 หมื่นลานบาท จากวงเงินสวนของ ธ.ก.ส.จํานวน 9 หมื่นลานบาท รวมเงินกู 4.1 แสนลานบาท โดย

ป 2554/55 เงินกูท้ังสิ้น 2.69 แสนลานบาท ธ.ก.ส.กูเงินไปแลว 2.65 แสนลานบาท ยังเหลือวงเงินกูอีกประมาณ 4 

พันลานบาท 

ขณะท่ีป 2555/56 มีวงเงินกูท่ีกระทรวงการคลังตองจัดหาให ธ.ก.ส.จํานวน 1.5 แสนลานบาท แต ธ.ก.ส.กู

ไปแลวจํานวน 1.12 แสนลานบาท ยังเหลือ 3.8 หมื่นลานบาท เพื่อมาดํา เนินโครงการตอ ดังนั้นหาก

กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการจายเงินจากการระบายขาว และจัดหาเงินกูมาให ธ.

ก.ส.ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ธ.ก.ส.จําเปนตองหยุดจายเงินโครงการรับจํานําขาวเปลือกท่ียังเหลือเวลาอีก 4 เดือน 
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ซึ่งจะสิ้นสุดฤดูผลิต แตขณะนี้ไดออกใบประทวนไปแลว 4 ลานตัน ดังนั้น ธ.ก.ส.สามารถจายเงินจํานําขาวไดแคเดือน 

ก.ค.นี้เทานั้น 

สําหรับเงินระบายขาวท่ีกระทรวงพาณิชยจายคืนให ธ.ก.ส.ซึ่งระบุไว 1.2 แสนลานบาทนั้น ในจํานวนนี้ 

เปนเงินจากการระบายมันสําปะหลัง 8.2 พันลานบาท และยางพาราอีก 1.2 หมื่นลานบาท สวนท่ีเหลือเปนเงินระบาย

ขาวเพียง 9.3 หมื่นลานบาทเทานั้น 

"ชวงนี้คงไมมีการเสนอขยายกรอบวงเงินโครงการรับจํานําขาวเปลือกเพิ่มแนนอน หลังจากมีตัวเลขขาดทุน

ออกมาถึง 2.6 แสนลานบาท กระทรวงพาณิชยก็ไมสามารถอธิบายรายละเอียดการขาดทุนท่ีชัดเจนได ทําให

นายกรัฐมนตรีไมพอใจในการประชุมเมื่อเร็วๆนี้ เชนเดียวกับนายสุรนันท เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถึงกับ

ระบุวาตัวเลขขาดทุนโครงการจํานําขาวท่ีหลุดออกมาหากทําใหรัฐบาลอยูไมได คนท่ีปลอยตัวเลขก็จะอยูไมได

เชนกัน" 

แหลงขาว กลาววา นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง ไมพอใจปลัดกระทรวงการคลัง เปน

อยางมากท่ี มีตัวเลขผลขาดทุนโครงการจํานําขาวเปลือกท่ีคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวจัดทําหลุด

ออกมา ขณะเดียวกัน มีคําสั่งใหสํานักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไปเรงจัดหาเงินกูวงเงินท่ีเหลืออีกประมาณ 4 

หมื่นลานบาท มาใหธ.ก.ส.ดําเนินโครงการรับจํานําจนกวาจะสิ้นสุดฤดูกาลผลิตนี ้

นอกจากนั้น ในการประชุม กขช.ครั้งนี้ จะมีการจัดระเบียบการใหขาวเรื่องนี้ใหม โดยผูท่ีมีอํานาจให

สัมภาษณไดนั้น ตองเปนกรรมการ กขช.เทานั้น ขณะท่ีหนวยงานอ่ืนๆไมสามารถใหสัมภาษณได เพื่อปองกันขอมูล

ท่ีตางกัน สวนการขยายกรอบวงเงินนั้นคงยาก แตอาจจะกลับไปพิจารณาจํากัดวงเงินเขาโครงการรับจํานําของ

เกษตรกร เชน ไมเกิน 5 แสนบาทตอราย เพื่อไมใหวงเงินดําเนินโครงการรับจํานํามากเกินไปจนคุมไมได ยังอาจทํา

ใหเกษตรกรไมไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีนาและมีผลผลิตขาวไมมาก เมื่อเทียบกับ

เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีนาและผลผลิตจํานวนมาก ทําใหสามารถเขารวมโครงการไดอยางไมจํากัด 

ขณะท่ีรายงานขาวจากคณะกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล กลาววาหากรัฐบาลหรือ

กระทรวงพาณิชย ไมเชื่อขอมูลการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาว ของคณะกรรมการฯท่ีมีนางสาวสุภา ปยะจิตติ รอง

ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน จะจัดใหมีการประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อชี้แจงใหทราบถึงท่ีมาของ

ตัวเลขผลขาดทุน รวมถึง กระบวนการในการคํานวณตัวเลข 

แมสต็อกขาวในโครงการยังมีอยูจํานวนมาก แตกระบวนการรับจํานําใน 3 ฤดูกาลผลิตไดเสร็จสิ้นแลว 

สามารถคํานวณตัวเลขเพื่อปดบัญชีได คณะกรรมการฯไดใชขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการท้ังหมด ท้ัง 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และธ.ก.ส. มาคํานวณ เพื่อใหรับรูถึงผลการดําเนินโครงการท้ังหมด 

ผลก็ปรากฏวาโครงการขาดทุนจํานวนมาก 

ท้ังนี้ วิธีการคํานวณเปนไปตามหลักการมาตรฐานทางบัญชีทุกประการ โดยนํารายไดจากการขายขาว มา

หักลบกับรายจายท่ีเกิดขึ้น และนําสต็อกขาวท่ีเหลือ มาคํานวณมูลคา และนําไปหักทอน จึงเปนผลการดําเนินงาน

สุทธิ สวนการคํานวณมูลคาสต็อกขาวท่ีเหลือ จะใชราคาอางอิงจากขาวท่ีไดขายออกไป หากสามารถขายขาวใน

สต็อกไดราคา ก็จะชวยลดการขาดทุนได 

"ไดปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลชุดนี้ใน 3 ฤดูกาลผลิต คือขาวนาปและนาปรัง ป 2554/55 และ

ขาวนาป ป 2555/56 ไดคํานวณรายรับและรายจายของโครงการท้ังหมด ในสวนผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้น ไมไดเกิดขึ้น

เฉพาะขายขาวไดในราคาตํ่าเทานั้น แตไดนับรวมรายจายท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการท้ังหมด ท้ังการเก็บรักษา

ขาว คาโกดัง ดอกเบี้ยเงินกู คาขนสง และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นกับสวนราชการ แมรัฐบาลจะต้ังงบประมาณใหสวน

ราชการตางหากแลวก็ตาม" 

ท่ีผานมา กรมการคาตางประเทศไดปกปดขอมูลราคาขายขาวตอคณะกรรมการปดบัญชี เจาหนาท่ีท่ีเขา

รวมเปนคณะกรรมการก็ปฏิเสธท่ีจะใหขอมูล โดยบอกวาผูบริหารหามเปดเผยขอมูล คณะกรรมการฯจึงใชวิธีการ
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คํานวณผลขาดทุน จากจํานวนเงินท่ีกระทรวงพาณิชยไดสงคืนใหธ.ก.ส.จากนั้นก็นําไปหารกับจํานวนขาวท่ีไดขาย

ออกไป ถือเปนตัวเลขท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีกระทรวงพาณิชยขายออกไป และพบวา เปนราคาขายท่ีตํ่ากวาราคาท่ี

รัฐบาลรับจํานําจึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดการขาดทุนจํานวนมาก 

นอกจากนี้ คณะกรรมการปดบัญชีฯ ยังไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีกระทรวงพาณิชยดวยวา สาเหตุหนึ่งท่ี

ทําใหเกิดผลขาดทุน เปนเพราะการขายขาวท่ีคละกันระหวางขาวเกาและขาวใหม ทําใหไมไดราคาขายท่ีดี โดยขาว

บางสวนจะเปนขาวท่ีเกิดขึ้นจากโครงการรับจํานําต้ังแตป 2551 การนําขาวเกาออกมาขายไมสามารถไดราคาดี

แนนอน "การกระทําอยางนี้เปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหโครงการนี้มีปญหา เทากับเปนการเวียนเทียนขาวออกมา หาก

รัฐบาลยังไมเขาไปดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง การขาดทุนก็จะยิ่งมีมากขึ้น" 

สําหรับผลขาดทุนจากการดําเนินโครงการ 3 ฤดูกาลผลิตนั้น คณะกรรมการปดบัญชีฯยืนยันผลขาดทุน ณ 

เดือนม.ค.ท่ีผานมา อยูท่ี 2.29 แสนลานบาท แบงเปนการรับจํานําขาวนาปฤดูผลิตป 2554/55 จํานวน 4.2 หมื่นลาน

บาท การรับจํานําขาวนาปรัง ป 2554/55 จํานวน 9.3 หมื่นลานบาท และการรับจํานําขาวนาปฤดูผลิตป 2555/56 อีก

จํานวน 8.4 หมื่นลานบาท เมื่อนับรวมผลขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นลานบาท จนถึงสิ้นเดือนพ.ค.ท่ีผานมา เทากับ

วาผลขาดทุนโครงดังกลาวจะอยูท่ีประมาณ 2.6 แสนลานบาท 

ท้ังนี้ ผลขาดทุนดังกลาวยังไมไดนับรวมคาเสื่อมของขาวในแตละปท่ีอยูประมาณ 20% รวมถึง คาใชจายท่ี

จะเกิดขึ้นระหวางท่ียังไมสามารถขายขาวสต็อกได ซึ่งจะทําใหผลขาดทุนโครงการดังกลาวมีมากกวานั้น 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

'บุญทรง' ยันสานตอโครงการจํานําขาว    
เมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. ท่ีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.

พาณิชย นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ รมช.พาณิชย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวง

พาณิชย พรอมดวยตัวแทนขาราชการระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดเดินทางมาจัดงานเสวนา จํานําขาวสัญจร จับเขาคุยเกษตรกรชาวนา เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามเก่ียวกับ

โครงการรับจํานําขาว โดยบรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคักมีชาวนา จ.พิษณุโลก และจังหวัดใกลเคียงเดินทางเขา

มารับฟงกันมากกวา 1,300 คน พรอมท้ังมีการแจกหนังสือ "รูลึก รูจริง โครงการรับจํานําขาว" รวมถึงมีกลองใหรับ

แสดงความคิดเห็นใหชาวนาสอบถามปญหาการรับจํานําท่ีเกิดขึ้น 

นายบุญทรง ไดกลาวเปดงานวา ยืนยันวาตัวเลขขาดทุนจากโครงการรับจํานําในปแรกถึง 260,000 ลาน

บาทไมเปนความจริง หากเอาเอกสารของคณะอนุกรรมการปดบัญชีกระทรวงการคลัง มาดูก็ไมพบตัวเลขดังกลาว

ปรากฏ โดยเฉพาะเกิดการโจมตีจากพอคา นักวิชาการ พรรคการเมืองตางๆ ดังนั้น ในความรับผิดชอบของกระทรวง

พาณิชย จึงตองออกมาชี้แจงใหสังคมเขาใจ ซึ่งตามนโยบายจะต้ังเปาหมายทําใหครบ 3 ปและไดผลคือชาวนามี

รายไดเพิ่มขึ้น ลดภาระหนี้สิน ซึ่งไมมีเปาหมายวาจะตองทํากําไร 

“ในวันนี้ท่ีมาเพื่อจะสรางความมั่นใจแกชาวนา วา ไมไดเปนผูสรางความเสียหายแกประเทศชาติ และยืนยัน

วาโครงการยังเดินหนาตอไป ซึ่งพี่นองเกษตรกรสามารถเขารวมโครงการไดเหมือนเดิม และยืนยันวาเงินจะถึงมือ

ชาวนาทุกคนเพราะมีกระบวนการจายเงินท่ีชัดเจน” นายบุญทรง กลาว 

นอกจากนี้ ยังขอปฏิเสธกระทรวงพาณิชยไมไดมีการของบประมาณเพิ่มมา 9 ลานบาท สําหรับจัดเวที

จํานําขาวสัญจรฯ เพื่อปลุกระดมมวลชน แตเปนเพียงงบปกติ ของโครงการรับจํานําท่ีมีอยูแลว สําหรับใชในการ

ประชาสัมพันธแกเกษตร และท่ีผานมาก็มีทําโครงการลักษณะนี้อยูแลว สวนเรื่องการรับเงินลาชา ยอมรับวาเกิดขึ้น

ในกลุมของชาวนาท่ีนําขาวเขารวมจํานําเกิน 500,000 บาท เนื่องจากตองมีขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดใหรอบคอบ

กอนจายเงินออกไป 
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สวนการประเมินผลสําเร็จจากการทําโครงการเวทีขาวสัญจรฯ วาจะพิจารณาวาสามารถรับทราบปญหา

ของชาวนาและแกไขปญหาใหชาวนาไดมากนอยเพียงใด และชาวนามีความเขาใจตอโครงการรับจํานําขาวหรือไม 

อยางไร โดยรวมอยากเห็นความเขาใจมากกวาการเดินหนาเพื่อชี้แจงประเด็นใดประเด็นหนึ่งเปนการเฉพาะ สวน

กรณีท่ีมีความเปนหวงวา การขาดทุนโครงการจํานํา จะกระทบตอความเชื่อม่ันในการเดินหนาโครงการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานประเทศ 2 ลานลานบาทหรือไม นายบุญทรง กลาววา เปนคนละสวนกัน เพราะโครงการจํานําเปน

การใชเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

นายบุญทรง กลาวอีกวา ในวันท่ี 13 มิ.ย.นี้ ตนไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ใหเปนประธานในการ

ประชุม กขช. โดยวาระสําคัญ คือการพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําวามีขอมูลถูก 

ตองหรือไม  สวนจะเชิญ น.ส.สุภา ปยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานประธานอนุกรรมการปดบัญชีโครงการ

รับจํานํามาใหขอมูลหรือไม ขึ้นอยูกับฝายเลขาฯ จะพิจารณา สวนผลการประชุมจะนํามาสูการเปดเผยตัวเลขสรุปผล

การจํานําขาวหรือไมนั้น ตองขึ้นอยูกับมติท่ีประชุม 

ดานนายวิเชียร พวงลําเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กลาววา โครงการจํานําถือวาสราง

ประโยชนใหเกษตรกรมากท่ีสุดและอยากใหดําเนินตอเนื่องไป 5-10 ป เพื่อชวยปลดหนี้ และใหเกษตรกรกลับมามี

ท่ีดินทํากินเปนของตัวเอง ซึ่งท่ีผานมากอนมีการจํานําเกษตรกรถูกเอาเปรียบทุกครั้ง และตองมีการชุมนุมเรียกรอง 

แตพอมีจํานําก็ไมตองชุมนุมแลว 

ขณะท่ีนายณัฐวุฒิ รมช.พาณิชย กลาววา ยืนยันวาเวทีนี้ไมใชการปลุกระดมชาวนาเพื่อหวังผลทาง

การเมือง แตตองมีประเด็นขอชี้แจงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ท่ีไดออกมาแถลงและมี

ขอมูลคาดเคลื่อนไมเปนจริง เรื่องแรกคาบริหารจัดการโครงการ ท่ีระบุวามีมูลคาสูงถึง 40,000 ลานบาทนั้น แตจาก

การตรวจสอบเอกสารของกระทรวงการคลัง ไมพบวามีการระบุตัวเลขนี้ และท่ีสําคัญตัวยังขัดแยงกับของ นายกรณ 

จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง ท่ีออกมาบอกวาคาบริหารจัดการสูงถึง 60,000 ลานบาท 

สําหรับประเด็นท่ีนายอภิสิทธิ์อางวา เม็ดเงินถึงมือเกษตรกรแค 86,600 ลานบาท ท้ังท่ีรัฐใชงบจํานําไปถึง 

600,000 ลานบาทนั้น ขอชี้แจงวา ตัวเลขดังกลาวเปนขอมูลท่ี ธ.ก.ส.จัดทําขึ้นเพื่อเปรียบเทียบรายไดท่ีชาวนาจะ

ไดรับเพิ่มขึ้นจากโครงการรับจํานําเฉพาะป 54/55 ท่ีมีขาวเขามา 21.65 ลานตัน คูณกับสวนตางราคาตลาดท่ีตันละ 

4,000 บาท จึงไดเทากับ 86,600 ลานบาท สวนกรณีท่ีหยิบยกขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ชี้แจงวารายได

เกษตรกรไทยลดลงต้ังแตปลายป 55 นั้น จากการตรวจสอบอยางละเอียดของสํานักคณะกรรมการเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) พบวาขอมูลนั้นเปนภาพรวมของเกษตรกรท้ังหมดทุกภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ผูปลูกยางพารา และปาลมน้ํามัน

เผชิญราคาตกตํ่า จึงใหทําใหภาพรวมรายไดลดลง แตหากดูเฉพาะชาวนา หรือเกษตรกรท่ีมีการเพาะปลูกขาว

หนาแนนในภาคกลางและอีสานพบวา มีรายไดเพิ่มขึ้นมาต้ังแตปลายป 54 หรือต้ังแตเริ่มโครงการจํานําเปนตนมา 

นายณัฐวุฒิ กลาวอีกวา ตัวเลขยอดขาดทุนโครงการรับจํานําท้ังหมดพบวา มีหลายหนวยงานออกมา

คาดการณแตกตางกันมาก เชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระบุขาดทุน 170,000 ลานบาท 

กระทรวงการคลัง 70,000-100,000 ลานบาท สมาคมผูสงออกขาวบอกจะขาดทุนมากกวา 260,000 ลานบาท ขณะท่ี 

รมว.พาณิชย ระบุไมเกิน 80,000 ลานบาท ซึ่งตัวเลขท่ีไมตรงกันแสดงใหเห็นวา เปนแคเพียงความเห็น และยังสรุป

ไมได เพราะงานยังไมจบ จนทําใหยุงกันไปหมด 

“อยากใหพรรคฝายคานอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปของขอมูลขาดทุนท่ีออกมาเปดเผย 260,000 ลานบาท 

เนื่องจากรายงานของคณะอนุกรรมการปดบัญชีฯ เปนเอกสารลับของราชการ แตไมเขาใจวาทําไมเมื่อทําเสร็จแลวจึง

ไปอยูในมือของพรรคฝายคานกอน กขช. เสียอีก” นายณัฐวุฒิ กลาว 

ท่ีมา ขาวไทยรัฐออนไลน 
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ส.ชาวนาแนะรัฐบาลกําหนดปรมิาณจํานําขาว 

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาขาวไทย ไดเดินทางมายังกระทรวงพาณิชยพรอมเปดเผยวา 

ยืนยันยังเห็นดวยกับโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล แมวาขณะนี้เกษตรกรมองวาจะมีปญหาความลาชาของการรับ

เงินเพราะการรับจํานําทุกเม็ดจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพขาวมาก รวมถึงปญหาราคารับจํานําขาวท่ีกําหนด

ตันละ 15,000 บาท ท่ีในความเปนจริง เมื่อหักความชื้นเกษตรกรไดรับเงินในราคาตํ่ามาก 

ดังนั้นจึงตองการเห็นรัฐบาลปรับปรุงระบบการรับจํานําขาวใหม ดวยการกําหนดปริมาณการรับจํานําตอ

ครัวเรือนแทนการรับจํานําทุกเม็ด เชนกําหนดจํานําไดไมเกิน 500,000 บาทตอครัวเรือน รวมท้ังกําหนดราคารับ

จํานําตายตัวท่ีตันละ 10,000 บาท เพื่อใหโครงการรับจํานําขาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อวาหากดําเนินการได

เชนนี้รัฐบาลจะไมขาดทุนจากการดําเนินงานอยางแนนอน 

ขณะเดียวกันรัฐบาลควรกําหนดโซนนิ่งการปลูกขาว เพื่อจัดระบบการปลูกขาวใหม รวมท้ังจะตองสราง

ความเขมแข็งดวยการเพิ่มความรูท้ังดานการผลิต การลดตนทุน และพัฒนาคุณภาพขาวใหกับเกษตรกรมากขึ้น ซึ่ง

เชื่อวาหากมีการพัฒนาการผลิตขาวของเกษตรกรอยางเปนแบบระบบแลว ในอนาคตอาจไมมีความจําเปนตองใช

โครงการรับจํานําขาวเขามาชวยอีก 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการดูแลเกษตรกรมากขึ้น ทางสมาคมจึงมีแนวคิดกอต้ังรานโบนัส รานคาสวัสดิการ

ชาวนาขาวไทย ท่ีจําหนายสินคาราคาถูก อาทิ ปุย เมล็ดพันธขาว และยาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกขาว เพื่อให

เกษตรกรมีตนทุนเฉลี่ยเพียง 4,000 บาทตอไร และมีผลผลิต 800 ถังตอไร รวมท้ังจะมีการจัดแฟรนไชสท่ีมีชาวนา

เปนสมาชิก เพื่อใหชาวนาไทยมีโอกาสในการสรางรายได จากตนทุนท่ีไมสูงมาก และสามารถนําสินคามาจําหนายได 

ซึ่งเชื่อวาจะทําใหเกษตรกรผูปลูกขาวมีรายไดกลับมาอยางแทจริง ซึ่งในเบื้องตนจะเปดรานไดท่ีชัยนาท มีนบุรี และ

พระนครศรีอยุธยา 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ทีดีอารไอจ้ีรัฐบาลเปดตัวเลขราคาขายขาว 
นายนิพนธ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ให

สัมภาษณ เนชั่นทีวี ตอนหนึ่งโดยเรียกรองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพษริชยตองงายงานตัวเลขขายขาว ราคาขาย 

อยางตรงไปตรงมา ถาไมเปดเผยะถือวาไมเปนประชาธิปไตย 

"ไมใชมาบอกวาขายขาวไดเทานั้นเทานี้ แตไมรูวาขายไดในราคาเทาไหร" 

สวนตัวเลขท่ีออกมาระบุวารัฐบาลขาดทุนโครงการจํานําขาว 2.6 แสนลานบาท นายนิพนธ กลาววา นาจะ

เปนขอมูลท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องของการบันทึกบัญชีระหวางกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย ซึ่งเรื่องนี้

กระทรวงพาณิชยก็ตองออกมาชี้แจงดวยวา วิธีการคํานวณของกระทรวงพาณิชยเปนอยางไร  

อยางไรก็ตาม นักวิชาการเกียรติคุณ ระบุดวยวา จากขอมูลวงในมีการระบุวา ลาสุดรัฐบาลขายขาวสารได

เพียงแคตันละ 10,000 บาท เทานั้น ถือวาตํ่ากวาราคาจํานํา 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

บุญทรง-ณัฐวุฒิ งุบงิบแจงจํานําขาว อุบตัวเลข-ขอมูลตอบไมได 
วันท่ี 7 มิถุนายน นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย แถลงขอมูลในโครงการรับ

จํานําขาว ภายหลังมีการวิพากษวิจารณถึงตัวเลขการขาดทุนโครงการท่ีอาจสูงถึง 2.6 แสนลานบาท ตามขอมูลจาก

คณะกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวง
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พาณิชยและตัวแทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมแถลง ณ หองกิติยากรฯ ชั้น 4 

สํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย 

นายบุญทรง กลาววา นับต้ังแตโครงการรับจํานําขาวเริ่มเมื่อปลายป 2554 ไดสงผลใหเศรษฐกิจฟนตัว 

พลิกฟนใหจีดีพีในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5-1 และทําใหเกษตรกร 3.7 ลานครัวเรือน หรือ 14-15 ลานคน ไดรับ

ประโยชนขายขาวไดในราคาสูงขึ้น ซึ่งในปแรกมีขาวท่ีเขาโครงการ 22 ลานตันขาวเปลือก 

สวนปนี้ในรอบนาป 15 ลานตันขาวเปลือก นาปรัง 2 ลานตันขาวเปลือก รวม 39.5-40 ลานตันขาวเปลือก 

ใชงบประมาณรวม 6 แสนลานบาท ระบายขาวและใชคืน ธ.ก.ส.ไปแลว 1.2 แสนลานบาท โดยแหลงท่ีมาของเงินใช

เงินกูท่ีมีอยู 4.1 แสนลานบาท และวงเงินกูยืมจากธ.ก.ส. 9 หมื่นลานบาท ซึ่งวงเงินเหลานี้ยังเปนทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินโครงการตอไป ไมกระทบวินัยทางการคลัง  

ท้ังนี้ ขอยืนยันวาขอมูลท่ีมีการนําไปอภิปราย และกลาวหาในโซเชียลมีเดียถึงตัวเลขการขาดทุน 2.6 แสน

ลานบาทนั้นไมเปนความจริง ไมมีท่ีมาท่ีไป 

นายบุญทรง กลาวตอวา ท่ีผานมาโครงการรับจํานําขาวฤดูกาลผลิต 2554/2555 รอบแรกใชงบประมาณ

ดําเนินการรวม 1.18 แสนลานบาท รอบท่ี 2 วงเงิน 2.8 แสนลานบาท และโครงการรับจํานําขาวฤดูกาลผลิต 

2555/2556 รอบแรกวงเงิน 2.28 แสนลานบาท และรอบ 2 ยังอยูระหวางดําเนินการ เบื้องตนใชงบประมาณแลว 5 

หมื่นลานบาท 

"เปนการยากท่ีจะระบุวาวาโครงการนี้ไดผลทางบวกหรือลบ แตทุกรัฐบาลท่ีผานมาโครงการรับจํานํา หรือ

โครงการท่ีทําเพื่อประชาชนไมเคยมีรัฐบาลไหนไมขาดทุน หรือมีผลกําไร เพราะเปนการลงทุนของรัฐบาล เพื่อปรับ

โครงสรางประเทศ แตสําหรับโครงการนี้จะเห็นไดวาทําใหจีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้น" 

ขณะท่ีนายณัฐวุฒิ กลาวถึงตัวเลขการขาดทุนโครงการท่ีอาจสูงถึง 2.6 แสนลานบาทท่ีมีการวิพากษวิจารณ

อยูขณะนี้วา ในเอกสารท่ีคณะอนุกรรมการปดบัญชีสงเรื่องมาให ระบุขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2556 แตไมพบวามี

การบันทึกตัวเลข 2.6 แสนลานบาทแตอยางใด 

ขอมูลท่ีปรากฎในเอกสารเปนผลผลิตทางการเกษตร 17 รายการท่ีเขาโครงการจํานําของรัฐบาล ไดแก 

ผลผลิตจากขาวเปลือกนาป นาปรังท่ีรับจํานําคงเหลือในสต็อก 2.26 แสนลานบาท และมีการขาดทุนรวม 2.16 แสน

ลานบาท และโครงการยังดําเนินตอนื่อง มีขาวเขามาเพิ่ม มีขาวระบายออก ทําใหตัวเลขตางๆ ยังไมนิ่ง อีกท้ัง 

โครงการนี้มีรูปแบบแตกตางจากโครงการของรัฐบาลท่ีผานๆ มา ไมมีหลักเกณฑตายตัว การระบายขาวแตละครั้ง

ตางเง่ือนไข ตางราคา ไมสามารถคิดคํานวณตัวเลข หรือเทียบบัญญัติไตรยางคสรุปตัวเลขแตละรอบได จนกวาจะ

สิ้นสุดและปดบัญชีโครงการ 

"แมโครงการนี้มีผลขาดทุน ซึ่งตองขาดทุนอยูแลว แตยืนยันวา จะไมขาดทุนสูงถึง 2.6 แสนลานบาท และ

ไมสูงกวาการขาดทุนของรัฐบาลชุดกอนท่ีขาดทุนประมาณ 7 หมื่นลานบาทอยางแนนอน ท้ังนี้  เอกสารท่ี

คณะอนุกรรมการปดบัญชีจะถูกตองหรือไม และขอสรุปตัวเลขท่ีชัดเจนจะเปนอยางไรจะมีความชัดเจนภายหลังการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในสัปดาหหนาและจะมีการชี้แจง

ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง" 

อยางไรก็ตาม เมื่อผูสื่อขาวถามวา หากสามารถสรุปตัวเลขและความชัดเจนตางๆ ไดตอเมื่อสิ้นสุดและปด

บัญชีโครงการ แลวรัฐบาลจะเดินหนาโครงการรับจํานําขาวไปอีกนานเทาใด นายณัฐวุฒิ ตอบเพียงวา ขณะนี้ยังไมมี

สัญญาณใดๆ วาจะมีการยุติโครงการรับจํานําขาวจากรัฐบาล และไดต้ังขอสังเกตถึงการเปดเผยตัวเลขการปดบัญชี

โครงการในขณะนี้ดวยวา เปนการหวังผลทางการเมืองบางประการหรือไม 

พรอมกันนี้เพื่อเปนการแกไขปญหาความผิดพลาด และการคิดตัวเลขท่ียังไมชัดเจนออกมาเปดเผยเพื่อ

หวังผลทางการเมือง ทางกระทรวงพาณิชยไดเตรียมจะจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชี้แจง และประชาสัมพันธเพื่อความ

ชัดเจนของโครงการตอไป 
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ท้ังนี้ ตลอดการแถลงขาวผูสื่อขาวไดพยายามต้ังคําถามถึงรายละเอียด ตัวเลขสต็อกขาวคงเหลือ ตัวเลข

การระบายขาวและขอมูลการขาดทุนตางๆ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีชวยฯ แตก็ไมไดรับ

คําตอบท่ีชัดเจน ชี้แจงเพียงวายังไมปดบัญชีโครงการ ตัวเลขยังไมนิ่งจึงไมสามารถสรุปตัวเลขใดๆ ได 

ท่ีมา ศูนยขาวสารนโยบายสาธารณะ 
 

ตะลึง! ขาวสตอกรัฐเหลือบานเบอะ 17 ลานตัน สวนทางรัฐขี้โมขายหมดแลว 
นายสมศักดิ์ วงศวัฒนศานต รองผูอํานวยการองคการคลังสินคา (อคส.) เปดเผยวา ขณะนี้ปริมาณสตอก

ขาวสารของรัฐบาลในสวนท่ี อคส.ดูแลมีประมาณ 17-18 ลานตันขาวสาร โดยเปนขาวจากโครงการรับจํานํานาป 

54/55 ประมาณ 2.3 ลานตัน จากโครงการรับจํานํานาปรังป 55 ประมาณ 7.2 ลานตัน และจากโครงการรับจํานํานาป

ป 55/56 ประมาณ 8 ลานตัน แตมีภาระผูกพันท่ีตองขายใหแกกรมราชทัณฑ และนํามาผลิตเปนขาวถุงออกขาย

ประมาณ 2 ลานตัน ทําใหเหลือสตอกประมาณ 15 ลานตัน ซึ่งในจํานวนนี้เปนปลายขาว และขาวทอน 7 ลานกวาตัน 

เปนขาวสาร 7 ลานตัน ซึ่งมีบางสวนเปนภาระผูกพันสําหรับขายขาวจีทูจีของรัฐบาล 

สําหรับคาใชจายท่ี อคส.ตองจายในการเก็บรักษาขาวประมาณเดือนละ 100 บาทตอตัน เชน คาแบกหาม

ของกรรมการกระสอบละ 3 บาท หรือตันละ 30 บาท คาผูตรวจสอบคุณภาพขาว 16 บาทตอตัน คารมยา อบยา 6 

บาทตอตันตอเดือน โดยมีการรมยาทุก 2 เดือนครั้ง เปนคาใชจายตันละ 12 บาทตอตันตอ 2 เดือน และคาเบี้ย

ประกัน ซึ่งคิดประมาณ 10% ของมูลคาราคาขาวท่ีจํานําและแปรเปนขาวสาร ซึ่งขาวขาว 5% ตกตันละ 17,000-

18,000 บาท หรือเปนคาเบี้ยประกันประมาณตันละ 1,700-1,800 บาท 

“ตอนนี้ อคส.ตองจายคาเชาโกดังเก็บขาวประมาณตันละ 20 บาทตอเดือน ซึ่งของนาปรังป 55 จายไปแลว

ประมาณ 1,400 ลานบาท ของนาป ป 55/56 จายไปแลว 400 ลานบาท และคาดวาจะตองเก็บขาวตอไปจนกวารัฐบาล

จะขายได ซึ่งจะมีการต้ังงบคาใชจายไวเปนปตอไป ซึ่ง อคส.ไดทําเรื่องไปยังสํานักงบประมาณเพื่อของบประมาณจาย

ขาดอีกประมาณ 2,000 ลานบาท เพื่อมาเปนคาใชจายหลังจากนี้” นายสมศักดิ์กลาว 

นายสมศักดิ์กลาววา จากท่ี อคส.เคยดําเนินโครงการรับจํานํามาต้ังแตป 44 ถึงปจจุบัน พบวาขณะนี้มีการ

เก็บสตอกในจํานวนมากพอสมควร โดยป 44-50 มีสตอกคางประมาณ 12 ลานตัน โดยสมัยรัฐบาลประชาธิปตยชวงป 

2551 ท่ีมีนายกอรปศักดิ์ สภาวสุ เปนรองนายกรัฐมนตรี ไมไดระบายออกไปเลย ตอมาในสมัยนายไตรรงค 

สุวรรณคีรี เปนรองนายกรัฐมนตรี มีการระบายออกไปประมาณ 4-5 ลานตัน แตสมัยรัฐบาลนี้เพียง 3 โครงการมีส

ตอกถึง 17-18 ลานตัน เปนเพราะมีการรับจํานําขาวทุกเมล็ด ผิดกับรัฐบาลกอนๆ ท่ีกําหนดปริมาณรับจํานําไวท่ี 4-5 

ลานตันเทานั้น ทําใหตัวเลขสตอกมีสูง 

สวนโกดังเก็บสตอกขาวรัฐบาลท่ีไดจากโครงการรับจํานําขณะนี้ ยังขาดพื้นท่ีเก็บอีก 1 ลานตันขาวสาร แต

เชื่อวาจะสามารถรับสมัครโกดังกลางไดทันการปดโครงการรับจํานําขาวเปลือก ฤดูกาล 2555/56 ท่ีจะสิ้นสุดโครงการ 

30 ก.ย.นี้ 

ท่ีมา ASTVผูจัดการออนไลน 
 

รัฐเตนมูดี้สจอห่ันเครดิต ผวาตนทุนกูพุง 
ตามท่ี สถาบันจัดอันดับเครดิต มูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส เตรียมปรับลดอันดับเครดิตประเทศไทยลง 

เนื่องจากกังวลภาระงบประมาณและขาดทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น จากโครงการจํานําขาวและรัฐบาลยังประกาศเดินหนา

โครงการตอไป นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาววา ไดยินจากขาว และใหกระทรวงการคลังติดตาม

การวิเคราะหของ มูดี้ส อยางใกลชิด และเราก็พรอมท่ีจะใหขอมูลท้ังหมด ซึ่งก็จะใหหนวยงานตางๆ สงขอมูลไปให

อยางครบถวน 
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ผูสื่อขาวถามวาทําไมมีขาวออกมาเปนสัปดาหแลว ทางรัฐบาลจึงไมชี้แจงตัวเลขขาดทุนของโครงการรับ

จํานําขาว และนายกฯ รูถึงจํานวนตัวเลขท่ีขาดทุนแลวหรือไม นางสาวยิ่งลักษณ กลาววา ก็ยังไมมีอะไรเปนทางการ 

ทุกอยางตองรอกระทรวงพาณิชยสงมา ซึ่งวันนี้ก็ยังถือตามมติครม.เดิมอยู 

เมื่อถามวา กอนหนามีรายงานตัวเลขการขาดทุนโครงการรับจํานําขาว 2.6 แสนลาน นายกฯ กลาววา 

รมว.พาณิชย ไดยืนยันในท่ีประชุมรัฐสภาแลววาตัวเลขไมตรงกัน ก็ตองใหผูท่ีเก่ียวของ และเจาของหนวยงานเขาไป

ตรวจสอบกอน เพราะอยางไรก็ตาม ตองมีการทําสรุปทีหลัง 

ผูสื่อขาวถามวามีการรายงานตัวเลขขาดทุนมาถึง นายกฯ บางหรือไม นางสาวยิ่งลักษณ กลาววา “ก็ยังไม

มีไงคะ เรียนวาท้ังหมดตองใหเจาของหนวยงานตรวจสอบกอน” 

ตอขอถามท่ีวา นายกฯ หวงหรือไมวา ปญหาโครงการรับจํานําขาว จะมีผลตอตําแหนงนายกฯ นางสาวยิ่ง

ลักษณ ปฏิเสธท่ีจะตอบคําถาม พรอมเดินเลี่ยงจากวงสัมภาษณ โดยกลาวเพียงวา “พอแลว” 

แหลงขาวในท่ีประชุมครม. กลาววา ท่ีประชุมครม.วานนี้ไมไดหารือถึงแนวทางการดําเนินโครงการรับ

จํานําขาวหลังจากมีกระแสท่ีเกิดกระแสดานลบรุนแรงอีกครั้ง หลังถูกฝายคานเปดเผยขอมูลโจมตี ในระหวางการ

อภิปรายงบประมาณป 2557 รวมท้ังลาสุดมูดี้สยังจะลดเครดิตของประเทศไทย เนื่องจากมีตัวเลขการขาดทุนถึง 2.6 

แสนลานบาท ดวย โดยนายกฯ ไดพูดกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการพาณิชย เพียงสั้นๆ วา "ยังไงก็รีบ

สรุปแลวเอามาใหดูดวย" 

แหลงขาวระบุวา ในการประชุมครม. นายสุรนันทน เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีสีหนาบึ้งตึง

เหมือนไมพอใจอะไรบางอยาง ไมยอมพูดอะไรในท่ีประชุมครม.เลย 

นอกจากนี้แหลงขาวจากพรรคเพื่อไทย ยังเปดเผยดวยวา เมื่อวันเสาร-อาทิตย ท่ี 1-2 มิ.ย. ท่ีผานมา มีการ

ประชุมวงเล็กของพรรค เพื่อติดตามงานทางดานเศรษฐกิจ โดยท่ีประชุมมีมติให พ.ต.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย แถลงขาวทําความเขาใจกับสื่อมวลชนถึงประเด็นสงสัยตางๆ ดวย 

ปรากฏวา พ.ต.วีระวุฒิ ก็ไมยอมแถลง แตนายบุญทรงก็ไมยอมพูดอะไรเลย ในกระทรวงพาณิชยไมมีใคร

กลาพูด อยางนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ รมช.พาณิชย ก็ไปทําแตเรื่องไข ก็ไมไดชวยอะไร พอนายกฯ ถูกนักขาวถาม ก็

ตอบไมได เพราะไมมีตัวเลขอะไรมายืนยัน ทุกอยางอยูท่ีกระทรวงพาณิชย ถาไมมีตัวเลขก็เหนื่อยตอไป 

นางผองเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาววา 

กรณีท่ี มูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ ออกมาระบุวา มูดี้สอาจปรับลดอันดับความ

นาเชื่อถือของประเทศไทยลงนั้น เรื่องนี้ยอมรับวา มีผลตอประเทศไทยอยูบาง เพราะถาปรับลดจริงอาจกระทบตอ

ตนทุน ในการระดมทุนของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได เนื่องจากการระดมทุนตองใหผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อ

ชดเชยความเสี่ยงท่ีสูงขึ้น 

อยางไรก็ตาม เชื่อวามูดี้สยังตองตรวจเช็คตัวเลขท่ีสําคัญหลายๆ ตัวใหแนใจกอน เพื่อดูวาสิ่งท่ีมูดี้สมีความ

กังวล จะเปนเหตุใหมูดี้สตองตัดสินใจปรับลดเครดิตเรทต้ิงลงหรือไม ดังนั้นแลวหนวยงานท่ีเก่ียวของของไทย มี

หนาท่ีใหขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริงกับทางมูดี้ส 

"ก็เปนเรื่องท่ีนากังวล แตเขาก็คงมีเหตุผลของเขา ประเทศไทยก็มีหนาท่ีตองใหขอมูลตามความเปนจริง ซึ่ง

ยอมรับวาเรทต้ิงท่ีลดลง จะทําใหตนทุนระดมทุนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เพราะเครดิตท่ีลดลง หมายความวา 

ความเสี่ยงของเครดิตเพิ่ม โดยความเสี่ยงท่ีเพิ่มก็ตองชดเชย ดวยผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น ก็อาจทําใหตนทุนกูยืมสูงขึ้น 

แตมันจะเพิ่มก็ตอเมื่อเครดิตถูกปรับลดไปแลว ตอนนี้ยังเพียงแคคําพูดเทานั้น"นางผองเพ็ญ กลาว 

นายอิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการคาไทย กลาววา การปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของ

ประเทศ จะมีผลตอตนทุนการกูยืมเงินของประเทศและจะทําใหดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้น เพราะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

และรวมถึงการกูยืมเงินของภาคเอกชนดวย รวมถึงสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นการลงทุนในไทย เนื่องจากนักลงทุน
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จะใชอันดับความนาเชื่อถือ เปนตัวชี้วัดในการเขามาลงทุนในไทยดวย ซึ่งในบริษัทเอกชนก็มีการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือและถาบริษัทใดไดระดับ A ก็จะทําใหการขอสินเชื่อไดดอกเบี้ยตํ่ากวาระดับ B 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาววา การลดอันดับ

ความนาเชื่อถือของประเทศ อาจมีผลตอการทําธุรกรรมทางการเงิน เพราะความเชื่อมั่นท่ีดีกวา จะทําใหไดดอกเบี้ยท่ี

ถูกกวา แตตองรอดูการประกาศอยางเปนทางการวาใชเหตุผลอะไรในการปรับ ซึ่งเมื่อปท่ีแลวมูดี้สเพิ่งเลื่อนอันดับให

ไทย และถาเลื่อนลงก็อาจกลับไปอยูระดับเดิม โดยท่ีผานมาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องและหนวยงาน

ตางๆ ของภาครัฐพยายามหาทางแกปญหาท่ีเขามากระทบเศรษฐกิจ เชน การแกปญหาเงินบาทแข็งคา ซึ่งเปน

แนวทางท่ีถูกตองท่ีภาครัฐมีความเขมแข็งและทํางานรวมกับภาคเอกชนในการดูแลเศรษฐกิจ 

นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.

พาณิชย ไดสั่งการใหกระทรวงพาณิชยขอขอมูลจากกระทรวงการคลังเพื่อนํามาตรวจสอบกรณีออกมาระบุวา

โครงการรับจํานําขาวขาดทุนถึง 2.6 แสนลานบาท กอนเตรียมแถลงขอเท็จจริงภายในสัปดาหนี้ 

เบื้องตน กระทรวงพาณิชยไมเชื่อวาโครงการรับจํานําจะขาดทุนถึง 2.6 แสนลานบาท เนื่องจากต้ังแต

ดําเนินโครงการมาเมื่อป 2554/55 และไดมีการขายขาวในสต็อกรัฐบาลจนถึงปจจุบันสามารถนําเงินสงคืนคลังได 1.4 

แสนลานบาท และยังมีขาวท่ียังอยูในสต็อกรัฐบาลอีกจํานวนมาก ท่ีสามารถตีเปนมูลคามหาศาล ท่ียังรอการระบาย 

ไมนาจะเปนไปไดวาโครงการจะขาดทุนสูง อยางไรก็ตาม การดําเนินโครงการเพื่อเกษตรกรในทุกรูปแบบจะตองมี

การขาดทุนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

"รมว.พาณิชยเลาใหผมฟงวาไดใหกระทรวงพาณิชย ขอขอมูลคลังมาตรวจสอบแลว วามีความคลาดเคลื่อน

หรือไมอยางไร ไมไดใหต้ังกรรมการอะไร แตใหเอาขอมูลมาดูวาผิดพลาดตรงไหน มีหลักการคํานวณอยางไร กอนจะ

ชี้แจงใหชัดเจนวา โครงการรับจํานําไมไดขาดทุนสูงมากขนาดนั้น"นายณัฐวุฒิ กลาว 

นอกจากนี้ ตนมีแผนจะเดินหนา “โครงการจํานําขาวสัญจรจับเขาคุยเกษตรกรชาวนา” เริ่มตนท่ีจังหวัด

พิษณุโลกวันท่ี 8 มิ.ย. นี้ จากนั้นเดินหนาทําความเขาใจในทุกพื้นท่ี สาระสําคัญคือการสรางความมั่นใจวาโครงการ

รับจํานํายังเดินหนาตอและไมไดมีปญหาอยางท่ีเปนกระแสในขณะนี้ 

"ท่ีเริ่มจังหวัดพิษณุโลก เพราะเปนชวงท่ีจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพื้นท่ีภาคเหนือตอนลางพอดี 

การชี้แจงก็จะมีเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึง รมว.พาณิชย และนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ท่ีกํากับดูแล ธ.ก.ส.ไป

รวมชี้แจงดวย"นายณัฐวุฒิ กลาว 

รายงานขาวแจงวา กรมการคาตางประเทศ ไดรายงานคณะกรรมการขาวแหงชาติ (กขช.) ถึง คาดการณ

เงินจากการระบายผลิตผลปการผลิต 2554/55 วา มีเงินจากการระบายขาวสะสมถึงเดือนก.พ. 2556 มูลคา 61,888 

ลานบาท และต้ังแตเดือนมี.ค. -ก.ย. 2556 คาดวาจะมีเงินจากการระบายขาว โดยเดือนมี.ค. 2556 มูลคา 14,113 

ลานบาท เดือนเม.ย. มูลคา 12,623 ลานบาท เดือนพ.ค. มูลคา 13,460 ลานบาท เดือนมิ.ย. มูลคา 13,061 ลานบาท 

เดือนก.ค. มูลคา 11,610 ลานบาท เดือนส.ค. มูลคา 10,901 ลานบาท เดือนก.ย. มูลคา 11,427 ลานบาท รวม 

149,083 ลานบาท 

นายบุญไทย แกวขันตี รองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กลาววา 

ธนาคารไดเตรียมสภาพคลองไวเพียงพอสําหรับโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรังปการผลิต 2555/2556 ซึ่งจะ

สิ้นสุดในเดือนก.ย. นี้ โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. อยูระหวางดําเนินการกูเงินจํานวนท่ีเหลือ 4 

หมื่นลานบาท เพื่อนํามาใชในโครงการเปนรอบสุดทาย ซึ่งเราประเมินวา จะเพียงพอตอการดําเนินโครงการดังกลาว 

สวนวงเงินกูท่ีรัฐบาลอนุมัติใชในโครงการรับจํานํา 5 แสนลานบาทนั้น เมื่อสิ้นสุดโครงการรับจํานําขาวป 

2555/2556 จะถือวาเต็มจํานวน ดังนั้น หากรัฐบาลจะตองดําเนินโครงการรับจํานําขาว ในชวงเวลาการผลิตถัดไป 

จะตองมีนโยบายท่ีจะเพิ่มและจัดหาวงเงินกู หรือ ตองระบายขาว เพื่อใหมีเม็ดเงินมาหมุนเวียนเปนไปตามกําหนด 
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ท้ังนี้ สภาพคลองท่ีใชในการดําเนินโครงการรับจํานําขาวดังกลาวนั้น ไมไดเก่ียวของกับสภาพคลอง ท่ีใชใน

การดําเนินธุรกรรมการเงินของธนาคารตามปกติ โดยสภาพคลองของธนาคารในปจจุบันนั้น ถือวาอยูในระดับท่ีสูง

เกินกวา 2 เทาของเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําหนด ซึ่งปจจุบันธนาคารมีสภาพคลองกวา 1 แสน

ลานบาท ลดลงเล็กนอย จากกอนหนานี้ท่ีอยูในระดับกวา 2 แสนลานบาท โดยเปนผลจากการถอนเงินของหนวยงาน

ราชการ 

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรายงานใหท่ีประชุม ครม.รับทราบการรับ

จํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2555/2556 รอบท่ี 1 (1 ต.ค.2555 -15 ก.ย.2556) ณ วันท่ี 30 เม.ย. 2556 มีโรงสี

สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 895 โรง มีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 2,149,030 ราย ปริมาณรับจํานําท้ังสิ้น 

13,993,093 ตัน โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจายเงินใหกับเกษตรกรแลว 

1,413,240 สัญญา เปนเงิน 208,215.951 ลานบาท สวนการดําเนินการรอบท่ี 2 (14 มี.ค. - 15 ก.ย.2556) ณ วันท่ี 

30 เม.ย. 2556 มีโรงสีสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 497 โรง มีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 255,408 ราย 

ปริมาณรับจํานํารวมท้ังสิ้น 2,389,756 ตัน 

มีรายงานดวยวาปญหาอุปสรรคของโครงการนี้ ก็คืองบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอเปน

คาใชจาย เชน คาเชาคลังสินคา คากรรมการ คาตรวจสอบสภาพขาว คาดูแลรักษาขาวสารและคาเบี้ยประกันภัย ทํา

ให อ.ต.ก.ไมสามารถเบิกจายเงินใหแกผูประกอบการตามสัญญาได 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ธีระชัยเช่ือจํานําขาวขาดทุนเกิน 2.6 แสนลบ. แนะรัฐอยาปกปดตัวเลข 
นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง โพสตขอความในเฟซบุคสวนตัวตอกรณีผลขาดทุนใน

โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล โดยระบุวา "คณะกรรมการปดบัญชีท่ีสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเดิมคุณสุภา รอง

ปลัดท่ีมีฉายาวาตงฉินท่ีสุดในประเทศไทย ทําหนาท่ีเปนประธาน คณะนี้ไดมีการประชุมกับหนวยงานภาคทางการ

กวา 10 หนวยงานมีประชุมกันหลายครั้ง ทําตารางวิธีคํานวณ แลวเอาขอมูลจากทุกหนวยงานกรอกเขาไป เปนการ

ทํางานตามขั้นตอนท่ีปดบัญชีโครงการอ่ืนๆ ท่ีผานมาทุกโครงการ 

การประชุมครั้งสุดทาย มีขอสรุปวา รัฐบาลมีภาระจากโครงการตางเปนเงินมหาศาล ขาวในสื่อบอกวาคณะ

ดังกลาวประเมินผลขาดทุนกวา 2.6 แสนลานบาท "ผมไดขอมูลจากคนวงในวาตัวเลขขาดทุนจริงมากกวานี้เสียอีก" 

คณะนี้สวนใหญเปนขาราชการทํางานแบบมืออาชีพ ทําหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา เพราะเขาตองรับผิดชอบ

ตัวเลขในการบริหารฐานะการคลังของประเทศและเขาเปนผูท่ีมีความรูสูง วิธีปดบัญชีก็ทํากันมาหลายครั้งแลว เปน

การทํางานตามระเบียบราชการดานการคลัง ผลปรากฏวาภายหลังท่ีมีขอสรุปดังกลาว รัฐมนตรีคลังสั่งยายคุณสุภา 

แบบสายฟาแลบ แทนท่ีจะยายขาราชการ รัฐมนตรีคลังควรจะเอาขอมูลผลการประชุมของคณะกรรมการปดบัญชี 

เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหนักวิชาการชวยกันดูวาคณะกรรมการเขาคํานวณอยางไร เขาทาเขาทางหรือไม หรือมี

ขอผิดพลาดท่ีบุคคลภายนอกจะชวยเสนอแนะไดหรือไม 

การถกเถียงตัวเลขกันอยางโปรงใส จะชวยทําใหตัวเลขภาระของรัฐมีความนาเชื่อถือ ไมแนนะครับ เมื่อ

เปดเผยเต็มท่ีแลว อาจจะฟลุคมีนักวิชาการท่ีสามารถมองเห็นวาวิธีคิดของคณะกรรมการนี้เพี้ยนหรือไมถูกตอง ก็

อาจจะเปนได แตถาปดบังไมใหตัวเลขท่ีชัดเจน ตัวเลข 2.6 แสนลาน ก็จะไมหายไปจากสมองของมูดีสอยางแนนอน 

แลวตอไปก็จะลามไปยังบริษัทจัดอันดับเครดิตอ่ืนๆ อีกดวย 

อยางไรก็ดี เมื่อวานนี้(6 มิ.ย.) นายธีระชัย ยังไดโพสตขอความในเรื่องเดียวกันนี้วา "การจํานําขาวมีมติ 

ครม.อนุมัติใชเงินท้ังสองปจนถึงปจจุบัน ดังนี้ ป 54/55 269,160 ลบ., ป 55/56 ครั้งท่ี 1 240,000 ลบ. และป 55/56 

ครั้งท่ี 2 105,000 ลบ. รวมวงเงินท้ังสองปกวา 6 แสนลานบาท 
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คิดแบบงายๆ ถารับจํานํา 15,000 บาทตอตัน ขณะท่ีราคาตลาดโลก 10,000 บาทตอตัน ก็มีโอกาสจะ

ขาดทุน เฉพาะจากสวนตางราคา เปนสัดสวน 1 ใน 3 อยูแลวครับ วงเงิน 6 แสนลาน ก็มีโอกาสขาดทุน 2 แสนลาน

เขาไปแลว และยังจะมีขาดทุนอีกจากคาบริหาร ขาวเสื่อมสภาพ ขาวหาย ฯลฯ 

ขอมูลเหลานี้ปดบังไมได ถาจะขาดทุนนอยกวานี้ รัฐบาลจะตองแสดงอภินิหารขายขาวใหไดราคาสูงกวา

ตลาดโลก ซึ่งคงเปนไปไดยาก ใครเขาจะมาชวยซื้อขาวของเรา แพงกวาท่ีเขาจะซื้อจากคูแขง เมื่อรัฐบาลไมเปดเผย

ขอมูล นักวิเคราะหท่ัวไปเขาจะประเมินเองอยางนี้ เขาจึงจะมองในทางรายไวกอน แตหากรัฐบาลจะบอกวาขาดทุน

นอยกวานี้ รัฐบาลก็ตองชี้แจงโดยใหตัวเลขท้ังหมดอยางโปรงใส 

ถาจะก๊ักตัวเลขโดยอางวายังประเมินขาดทุนไมได เพราะยังขายออกไปไมหมด หรือจะใหตัวเลขแบบ

บางสวน เชน เปดเฉพาะปท่ีหนึ่ง แตปดตัวเลขปท่ีสอง นักวิเคราะหเขาก็จะไมเชื่อถือ การใหขอมูลท่ีไมครบถวนจะยิ่ง

ตอกย้ําใหเขาใชตัวเลขท่ีเลวรายท่ีสุดท่ีเขาประเมินของเขาเองครับ 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

ธ.ก.ส.เผยใชเงินรับจํานําแลวกวา 2.1 แสนลานบาท 
นายบุญไทย แกวขันตี รองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดเผยวา 

ขณะนี้ ธนาคารไดใชเงินสภาพคลองไปในโครงการรับจํานําขาวแลว วงเงิน 90,000 ลานบาท และนําเงินสํารองจาย

เพิ่มอีก 110,000 ลานบาท เนื่องจากกระทรวงพาณิชยไมสามารถระบายขาวไดทัน สงผลใหมีวงเงินรวมท่ีเปนเงิน

ของธนาคารใชท้ังสิ้น 210,000 ลานบาท 

“ธนาคารยืนยันวาการใชเงินสํารองดังกลาวเปนไปตามมติ ครม. ท่ีใหใชสภาพคลองของธนาคาร 90,000 

ลานบาท ในโครงการรับจํานําขาว และระหวางดําเนินการหากกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชยระบายขาว

ไมได ก็ใหใชเงินสํารองจายของธนาคารไปกอน โดยคิดดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน ของ 4 ธนาคารพาณิชยใหญ + 1% 

หรือประมาณ 3% ตอป” 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันกระทรวงพาณิชยคืนเงินใหธ.ก.ส.แลว 120,000 ลานบาท ทําใหสามารถนําเงินมาใช

หมุนเวียนในโครงการจํานําขาวรอบใหม ท้ังนาปและนาปรัง แตก็ไมเพียงพอท่ีจะนํามาคืนใหธนาคารจากเงินสภาพ

คลองและเงินสํารองจายได 

รายงานขาวจากกระทรวงการคลัง กลาววา วงเงินกูสวนท่ีเหลืออีก 40,000 ลานบาท เปนเงินท่ีต้ังไวใน

โครงการรับจํานํานาป 55/56 หากจะนํามาใชจํานําขาวนาปรังป 56 กระทรวงพาณิชยตองทําเรื่องให ครม. เห็นชอบ

วาตองการใชเงินดังกลาว ซึ่งขณะนี้ไดประสานกับ องคการคลังสินคา (อคส.) และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) เพื่อรวบรวมใบประทวนรับจํานําขาวนาปรังป  56 วามีจํานวนเทาไร โดยตรวจสอบวาตรงกับเงินท่ี ธ.ก.ส. 

ใชไปหรือไม 

ท้ังนี้ ธ.ก.ส.ไดใชเงินรับจํานําขาวถึง 210,000 ลานบาท หากคิดเปนขาวท่ีหักคาความชื้นราคาตันละ 

12,000 บาท จะจํานําขาวไดถึง 15 ลานตัน แตขณะท่ีทางการประเมินวาจะมีผลลิตขาวนาปรังป 56 จํานวน 10 ลาน

ตันเทานั้น ซึ่งทําใหรัฐบาลมีภาระจายเงินดอกเบี้ยใหกับ ธ.ก.ส. สูงเกินจริง 

ขณะเดียวกัน ท่ีผานมา ครม. มีมติใหโครงการรับจํานําขาวในวงเงินไมเกิน 500,000 ลานบาท คือ เงินกู

จากกระทรวงการคลัง 410,000 ลานบาท แตกระทรวงพาณิชยยังไมไดชําระคืนเลย  รวมท้ังเงินสภาพคลองของ

ธ.ก.ส. 90,000 ลานบาท และวงเงินสํารองเพิ่ม 110,000 ลานบาท สงผลกระทบใหโครงการนี้มีวงเงินใชสูงถึง 

610,000 ลานบาท หากไมควบคุมจะเพิ่มขึ้นอีก จากการท่ีกระทรวงพาณิชยระบายขาวไมได 

อยางไรก็ตาม การทําหนังสือชี้แจงสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ มูดี้ส อินเวสเตอรเซอรวิส ของ

กระทรวงการคลัง ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากยังไมรูตัวเลขขาดทุนท่ีแทจริงเปนจํานวนเทาไร รวมถึง 
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แผนการจํานําขาวป 56/57 และนาปรัง 57 ท่ียังไมมีความชัดเจนวาจะใชเงินจากแหลงไหน หรือจะตองกูเพิ่มหรือไม 

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีมูดี้สอาจปรับลดเครดิตไทย 

ท่ีมา เดลินิวส 
 

เขมใหเงินกู"โรงสี"  
นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปดเผย

วา ขณะนี้ธนาคารไดเพิ่มความระมัดระวังในการปลอยกูกลุมลูกคาธุรกิจโรงสีมากขึ้น หลังจากเริ่มมีโรงสีท่ีเขารวมใน

โครงการรับจํานําขาวหลายแหงแสดงความกังวลวา ภาครัฐอาจไมสามารถแบกรับภาระขาดทุนและตองปรับเปลี่ยน

หรือลมเลิกโครงการรับจํานําขาว เนื่องจากหากเกิดขึ้นจริงอาจทําใหกลุมโรงสีไดรับผลกระทบในแงรายได เพราะตอง

ปรับตัวจากการรับจางรัฐสีและฝากขาว กลับไปทําธุรกิจในรูปแบบเดิม คือ ซื้อขาวเขามาแปรรูปขาย 

ขณะเดียวกันโรงสีหลายแหงท่ีมีการกูยืมเงินไปขยายโกดังเพื่อรองรับขาวจากโครงการรับจํานําขาวคงตอง

หาลูกคาใหม ซึ่งอาจเปนหนวยงานราชการท่ีตองการเก็บพืชเศรษฐกิจ หรือหากอยูในทําเลท่ีดีก็อาจแปลงโรงเรือนท่ีมี

อยูเปนโกดังสินคาใหเอกชนเชาได ซึ่งท่ีผานมาธนาคารไดนําปจจัยเหลานี้มาเปนเกณฑพิจารณาปลอยกูใหกับลูกคา

ลวงหนาไวแลว 

“กอนหนานี้เราไดปลอยกูใหโรงสีไปขยายกําลังการผลิตและโกดังไปบาง แตเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหากมี

โรงสีจะมาขอกูขยายโกดังในชวงนี้คงตองระมัดระวังขึ้น อาจตองดูนิดหนึ่งวาทําเลเขาเปนอยางไร หากไมมีโครงการ

รับจํานําขาวจะปรับมาใชประโยชนอ่ืนไดหรือไม” นายสุรชัย กลาว 

ท้ังนี้ ปจจุบันธนาคารมียอดปลอยกูใหกับกลุมลูกคาโรงสีคิดเปนสัดสวนไมเกิน 4-5% จากฐานสินเชื่อเอส

เอ็มอีรวมท้ังหมด 4 หมื่นลานบาท โดยลูกคากลุมนี้ใชวงเงินสินเชื่อเฉลี่ยอยูท่ี 100-400 ลานบาทตอราย ซึ่งไมสูงมาก

นักและยังมีหลักประกัน นอกจากนี้ลูกคาสวนใหญยังมีประสบการณทางธุรกิจมายาวนาน สามารถปรับตัวได ทําให

ธนาคารยังเชื่อวาคุณภาพหนี้จะไมมีปญหา  

นายประสิทธิ์ วสุภัทร รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย กลาววา 

ในชวงท่ีผานมาธนาคารมีการปลอยกูใหลูกคาธุรกิจโรงสีไปขยายโกดังและกําลังการผลิตจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ดีโรงสี

สวนใหญจะใชเงินทุนของตัวเอง 50% และใชเงินกูเพียง 50% ทําใหภาระหนี้ระยะยาวของลูกคากลุมนี้ยังมีไมมาก 

ขณะเดียวกันลูกคาโรงสีสวนใหญยังมีศักยภาพในการปรับตัวสูง จึงมองวาไมนาหวงแมวาภาครัฐจะปรับเปลี่ยนหรือ

ยกเลิกโครงการจํานําขาวไป 

“ถายกเลิกรับโครงการไปเขาก็ตองกลับมาทําธุรกิจแบบเดิม ใชฝมือ เพราะราคาขาวจะกลับมาเปนไปตาม

กลไกตลาด ซึ่งไมนามีปญหา เพราะสวนใหญทํากันมานาน รูวาจะทําอยางไรใหกําไร ความตองการสินเชื่อหมุนเวียน

จะเพิ่มขึ้น ซึ่งธนาคารก็พรอมสนับสนุน” นายประสิทธิ์ กลาว 

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

ยันรัฐบาลขาดทุนจํานําขาว 2.6 แสนลาน 
ภายหลังจากท่ี มูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ ไดออกมาเผย

รายงานแนวโนมความเสี่ยงจากโครงการจํานําขาวของรัฐบาลไทยท่ีแบกภาระงบประมาณสูงขึ้น จนอาจสงผลกระทบ

ตอฐานะการคลัง นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแสดงความกังวลในกรณีดังกลาวพรอมกับมอบหมาย

ใหกระทรวงพาณิชยออกมาชี้แจงวันนี้ (7 มิ.ย.) ถึงสถานะโครงการ วาขาดทุนเทาใด สงผลตอฐานะการคลังประเทศ

หรือไม  

การพิจารณาตัวเลขขาดทุน-กําไรโครงการ จะตองดูจากปริมาณและตนทุนขาวท่ีรัฐบาลรับเขาสูโครงการ

ราคาเทาใด และขายออกไปในราคาเทาใด ซึ่งกอนหนานี้รัฐบาลโดย นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย ยืนยัน

มาโดยตลอดวาขาวไดถูกทําสัญญาขายรัฐตอรัฐไปเกือบหมดสต็อกแลวเหลือไมมีภาระผูกพันนอยมาก แตลาสุด นาย
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สมศักดิ์ วงศวัฒนศานต รองผูอํานวยการองคการคลังสินคา (อคส.) ไดออกมาระบุวาขาวท่ีติดภาระผูกพันหรือสัญญา

ขายมีเพียงขาวถุงธงฟา 2 ลานตัน จากปริมาณขาวท่ีรัฐบาลรับจํานําเขามา 17-18 ลานตันขาวสาร 

รายงานขาวจากคณะกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาล เปดเผยวา คณะ

กรรมการฯ ไดสรุปตัวเลขผลการดําเนินโครงการดังกลาว โดยรัฐบาลไดใชเงินสําหรับการรับจํานําขาวทุกเมล็ด 

สําหรับปการผลิต 2554/2555 และ 2555/2556 รวมท้ังสิ้น 661,224 ลานบาท ประกอบดวย เงินกูท่ีสํานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะเปนผูจัดหาจํานวน 408,750 ลานบาท วงเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.

ก.ส.) จํานวน 90,000 ลานบาท และเงินคืนจากการระบายขาวของกระทรวงพาณิชยจํานวน 93,450 ลานบาท 

ท้ังนี้ ธ.ก.ส.ไดทําการทดรองจายไปเพิ่มอีกประมาณ 68,000 ลานบาท ขณะท่ีกรอบการใชเงินเพื่อโครงการ

นี้เปนเงินกูจํานวน 410,000 ลานบาท และเงินจากธ.ก.ส.จํานวน 90,000 ลานบาท รวมเปน 500,000 ลานบาท 

ขณะท่ี การปดบัญชี ณ วันท่ี 31 ม.ค. 2556 ปรากฏวา การดําเนินโครงการดังกลาวมีผลขาดทุนรวม 

220,967 ลานบาท แบงเปนการรับจํานําขาวนาปฤดูกาลผลิต 2554/2555 จํานวน 42,963 ลานบาท การรับจํานําขาว

นาปรังฤดูกาลผลิต 2555 จํานวน 93,933 ลานบาท และการรับจํานําขาวนาปฤดูกาลผลิต 2555/2556 จํานวน 

84,071 ลานบาท 

ท้ังนี้ เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากโครงการรับจํานําขาวและผลผลิตการเกษตรในรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และ 

รัฐบาลสมชาย วงศสวัสดิ์ ซึ่งเปนเครือขายรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ปรากฏผลขาดทุนจะเพิ่มขึ้นเปน 393,902 ลานบาท 

โดยการรับจํานําขาวนาปรังในป 2551 มีผลขาดทุน 33,623 ลานบาท การรับจํานําขาวนาป ป 2551/2552 มีผล

ขาดทุน 30,449 ลานบาท และ การรับจํานําขาวนาปรังป 2552 มีผลขาดทุน 41,677 ลานบาท 

คณะกรรมการปดบัญชีฯ รายงานวา การขายขาวของกระทรวงพาณิชย ไมเปนไปตามแผน โดยเฉพาะการ

ขายขาวไดตํ่ากวาท่ีกําหนดไว ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นวา รัฐบาลตองแกไขโดยดวน เพราะวากระทรวง

พาณิชยมีแนวโนมท่ีจะขายขาวไมไดราคา ทําใหเงินท่ีไดจากการขายลดลง และวงเงินจํานําขาวก็เต็มจํานวนแลว จะ

กระทบตอการรับจํานําในฤดูกาลถัดไป 

"ฉะนั้น ตองแกไขท่ีกระทรวงพาณิชยโดยดวน สวนกระทรวงการคลังนั้น ไดทําเต็มท่ีแลว และสวน ธ.ก.ส.

เอง ก็ตองเรงนําเรื่องท่ีใชจายเงินเกินกรอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบตอไป" รายงานขาว กลาว 

รายงานขาวกลาวดวยวา การคํานวณผลขาดทุนดังกลาวเปนตัวเลข ณ สิ้นเดือนม.ค. ท่ีผานมา ขณะท่ี ผล

ขาดทุนโครงการไดทยอยเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ซึ่งเบื้องตน คณะกรรมการฯ ประเมินผลขาดทุนเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 1 หมื่น

ลานบาท หมายความวา ณ เดือนพ.ค. ท่ีผานมา ผลขาดทุนการดําเนินโครงการจะพุงถึง 260,000 ลานบาท 

นอกจากนี้ ผลขาดทุนในการรับจํานําขาวดังกลาว ยังเปนตัวเลขท่ียังไมไดนับรวมคาเสื่อมราคาขาวท่ี

รัฐบาลสต็อกไวจํานวนเฉลี่ย 20% หากนํามาคํานวณแลวจะพบวา ตัวเลขผลขาดทุนจะทะลุระดับ 400,000 ลานบาท 

ถือเปนการดําเนินนโยบายรัฐบาลท่ีมีผลขาดทุนจํานวนมาก 

"ท่ีจริงแลว รัฐบาลก็ทราบถึงผลขาดทุนดังกลาว แตเห็นวาเปนตัวเลขท่ีสูงเกินคาดการณ จึงขอให

หนวยงานท่ีเก่ียวของคํานวณตัวเลขใหม" รายงานขาวกลาว 

นายสมศักดิ์ ระบุวา ปริมาณสต็อกขาวสารของรัฐบาลจากโครงการรับจํานําขาวเปลือกต้ังแตป 2554/55 

จนถึงปจจุบันมีปริมาณรวม 17-18 ลานตันขาวสาร โดยเปนขาวจากโครงการรับจํานํานาป 2554/55 ประมาณ 2.3 

ลานตัน จากโครงการรับจํานํานาปรัง ป 2555 ประมาณ 7.2 ลานตัน และจากโครงการรับจํานํานาป ป 2555/56 

ประมาณ 8 ลานตัน แตมีภาระผูกพันท่ีจะตองขายใหแกกรมราชทัณฑ และนํามาผลิตเปนขาวถุงออกขายประมาณ 2 

ลานตัน ทําใหเหลือสต็อกประมาณ 15 ลานตัน ซึ่ง อคส.ไมทราบวาขาวท่ีมีอยูกรมการคาตางประเทศไดมีการขายไป

แลวหรือไม จํานวนเทาใด เพราะหากมีการขายแลว จะมีหนังสือมาถึง อคส.เพื่อเปดคลังใหผูไดรับมอบหมายเขามา

ขนขาวออกไปเพื่อสงมอบ 
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อยางไรก็ตาม ในจํานวนขาวท้ังหมด เมื่อแยกเปนขาวสารท่ีขายเปนการท่ัวไปได จะมีอยูประมาณ 7.5 

ลานตัน ท่ีเหลือเปนปลายขาว ซึ่งเปนสวนท่ีโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลชุดปจจุบัน กําหนดเง่ือนไขใหตอง

สงมอบท้ังตนขาวและปลายขาว ทําใหปริมาณสต็อกมีอยูจํานวนมาก ซึ่งปลายขาวจะนําไปใชเฉพาะในอุตสาหกรรม

อาหารเลี้ยงสัตว หรือการแปรรูปอาหารไมใชบริโภคเปนการท่ัวไป 

สําหรับคาใชจายท่ี อคส.ตองจายในการเก็บรักษาขาวประมาณเดือนละ 100 บาทตอตัน เชน คาแบกหาม

ของกรรมการกระสอบละ 3 บาท หรือตันละ 30 บาท คาผูตรวจสอบคุณภาพขาว 16 บาทตอตัน คารมยา อบยา 6 

บาทตอตันตอเดือน โดยมีการรมยาทุก 2 เดือนครั้ง เปนคาใชจายตันละ 12 บาทตอตันตอ 2 เดือน และคาเบี้ย

ประกัน ซึ่งคิดประมาณ 10% ของมูลคาราคาขาวท่ีจํานําและแปรเปนขาวสาร ซึ่งขาวขาว 5% เฉลี่ยตันละ 17,000-

18,000 บาท หรือเปนคาเบี้ยประกันประมาณตันละ 1,700-1,800 บาท 

"ตอนนี้ อคส. ตองจายคาเชาโกดังเก็บขาวประมาณตันละ 20 บาทตอเดือน ซึ่งของนาปรังป 2555 จายไป

แลวประมาณ 1,400 ลานบาท ของนาป ป 2555/56 จายไปแลว 400 ลานบาท และคาดวาจะตองเก็บขาวตอไปจนกวา

รัฐบาลจะขายได ซึ่งจะมีการต้ังงบคาใชจายไวเปนปตอไป ซึ่ง อคส.ไดทําเรื่องไปยังสํานักงบประมาณ เพื่อขอ

งบประมาณจายอีกประมาณ 2,000 ลานบาท เพื่อมาเปนคาใชจายหลังจากนี้สําหรับการดูแลขาวในชวงเวลา 1 ป"นาย

สมศักดิ์ กลาว 

นายสมศักดิ์ กลาววา จากท่ี อคส.เคยดําเนินโครงการรับจํานํามาต้ังแตป 2544 ถึงปจจุบัน พบวาขณะนี้มี

การเก็บสต็อกในจํานวนมากพอสมควร โดยป 2544-2550 มีสต็อกคางประมาณ 12 ลานตัน โดยสมัยรัฐบาล

ประชาธิปตยชวงป 2551 ท่ีมีนายกอบศักดิ์ สภาวสุ เปนรองนายกรัฐมนตรี ไมไดมีการระบายออกไปเลย ตอมาใน

สมัยนายไตรรงค สุวรรณคีรี เปนรองนายกรัฐมนตรี มีการระบายออกไปประมาณ 4-5 ลานตัน แตสมัยรัฐบาลนี้เพียง 

3 โครงการ มีสต็อกถึง 17-18 ลานตัน เปนเพราะมีการรับจํานําขาวทุกเมล็ด ผิดกับรัฐบาลกอนๆ ท่ีกําหนดปริมาณ

รับจํานําไวท่ี 4-5 ลานตันเทานั้น ทําใหตัวเลขสต็อกมีสูง 

สําหรับกรณีท่ี นพ.วรงค เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปตย อภิปรายในสภา และมีการ

พาดพิงวาการเชาไซโลเก็บขาวท่ี อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร มีการเชามาจาก บริษัท สยามอินดิกา จํากัด ซึ่งเก่ียวของ

กับ บริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ท่ีมีปญหาฟองรองกับกระทรวงพาณิชย วา กรณีดังกลาว อคส.ไดเชา

ชวงไซโล จาก หจก.โชควรลักษณรุงเรืองกิจ ซึ่ง หจก.โชควรลักษณฯ ไปเชามาจากธนาคารกรุงไทย สํานักงาน

นครสวรรคอีกทอดหนึ่ง เพื่อมาเขาโครงการเก็บขาวสารกับรัฐบาล และการเขารวมโครงการ ก็ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหาร อคส.ถูกตองตามขั้นตอนและระเบียบราชการทุกอยาง สวนไซโลดังกลาวจะเก่ียวของกับ

ใคร บริษัทไหน ไมทราบได 

"ท่ีมาแถลงไมไดรับมอบหมายหรือตองถามใครกอน แตตองการอธิบายใหสังคมเขาใจวาสิ่งท่ีอภิปรายใน

สภามีความคลาดเคลื่อน อคส.ทําทุกอยางตามระเบียบท่ีกําหนดไวโดยไมรูวาใครมาสายสัมพันธกับใคร ถาทําถูก

ระเบียบก็เขารวมโครงการได"นายสมศักดิ์ กลาว 

พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการ รมว.พาณิชย กลาวยืนยันวา ไมไดมีการลักลอบขายขาวใหแก

โรงสีโชควรลักษณฯ อยางท่ี นพ.วรงค กลาวหา โดยกรมการคาตางประเทศไดมีการออกทีโออารเชิญชวนประมูลซื้อ

ขาว 2 ฉบับเปนการท่ัวไปอยางถูกตอง แบงเปนขาวสารคางสงมอบท่ีโรงสี เปนขาวนาป 2548/49, ป 2549/50 นา

ปรัง ป 2549 และป 2550 จํานวน 25,153 ตัน และขาวสารเสียหายจากอุทกภัยจากนาปรังป 2551 และป 2552 อีก 

66,927 ตัน ต้ังแตเมื่อวันท่ี 18 พ.ย. 2554 ซึ่งมีผูสนใจยื่นซื้อถึง 10 ราย และโรงสีโชควรลักษณฯ ไดยื่นเสนอซื้อราคา

สูงสุด ตันละ 5,700 บาท จึงตัดสินใจขายให ไมไดแอบขายใหอยางท่ีกลาวหา 

สวนสาเหตุท่ีราคาตํ่า เพราะโกดังท่ีเก็บเกิดน้ําทวมทําใหมีขาวบางสวนเสียหาย ดังนั้นจึงเห็นวาไมไดมีการ

แอบขายอยางท่ีกลาวหา และขอทาเดิมพันตําแหนงกับ นพ.วรงค วาหากไมใชการแอบขายขอให นพ.วรงค ลาออก

จากตําแหนง แตถาเกิดพิสูจนไดวาตนแอบขายจริงก็พรอมจะลาออกตําแหนงเลขานุการ รมว.พาณิชย ทันที 
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สําหรับกรณีถูกพาดพิงวาภรรยาตนเอง เขามาบงการขายขาว ขอยืนยันวาไมเปนความจริง เพราะตนได

หยาขาดมาแลว ซึ่งท่ีผานมาภรรยาไมเคยมาท่ีกระทรวงพาณิชยแมแตครั้งเดียว และการกลาวหาแบบนี้ทําให

ครอบครัวเสียหาย ซึ่งท่ีจริงนพ.วรงคไมควรนําคนนอกท่ีไมรูเรื่องเขามาเก่ียวของ และขอใหตรวจสอบขอมูล ไมใชนํา

ขอมูลมาจากอดีต ผอ.อคส.แลวมากลาวหา โดยไมตรวจสอบ ซึ่งท่ีจริงอยากใหไปตรวจสอบการขายขาวโรงสี สมัย

นายไตรรงค สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ท่ีขายขาวหอมมะลิ 100% ไปใหฟารมหนองลังกาฟารมตันละ 5,400 บาท 

มูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ ระบุวานนี้วา อันดับความ

นาเชื่อถือของไทยไมมีความเสี่ยงตอการถูกปรับลดลงอันเนื่องจากคาใชจายในโครงการรับจํานําขาว หลังจากท่ีมูดี้ส

ออกมาเตือนในสัปดาหนี้วา ความเสียหายจากโครงการนี้ อาจสงผลกระทบเปาหมายของการทําใหงบประมาณสมดุล 

"อันดับความนาเชื่อถือไมไดเผชิญความเสี่ยง หากคุณพิจารณารายงานการวิเคราะหความนาเชื่อถือท่ีเรา

เปดเผยในปลายเดือนเม.ย. จะเห็นวามีปจจัยจํานวนมากซึ่งสนับสนุนอันดับความนาเชื่อถือของไทย ในปจจุบันท่ี

ระดับ Baa1 และนั่นเปนเหตุผลท่ีเราคงแนวโนมท่ีมี เสถียรภาพ" นายสเตฟเฟน ไดค นักวิเคราะหความเสี่ยง

ระดับประเทศของมูดี้สกลาว 

ท้ังนี้ อันดับความนาเชื่อถือของไทยท่ี Baa1 อยูในกรอบระดับลางถึงระดับกลางของสถานะท่ีนาลงทุน 

นายไดค ระบุวา ฐานะการคลังของไทย "คอนขางแข็งแกรง" เม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีอันดับความ

นาเชื่อถือเทากัน และแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย "คอนขางสดใส" 

ในเดือนเม.ย. มูดี้ส ระบุวา อันดับความนาเชื่อถือท่ี Baa1 ของ ไทย มีเสถียรภาพ โดยอิงตาม "ความ

แข็งแกรงทางการเงินของรัฐบาลท่ีอยูในระดับสูง" รวมท้ังปจจัยอ่ืนๆ แต มูดี้ส ก็ต้ังขอสังเกตวา "นโยบายประชานิยม" 

เปนความเสี่ยงตอวินัยทางการเงิน ตอขอซักถามท่ีวา มูดี้ส ไดติดตอกับรัฐบาลต้ังแตวันจันทรหรือไม นายไดค กลาว

วา "เราไดพยายามขอยืนยันตัวเลขดังกลาวกับทางรัฐบาล แตก็ไมสามารถทําได" 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 

 
************************************************************** 

 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 

1-6 มิ.ย. 2556 มีจํานวน 70,516 ตัน มูลคา 30.692 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และในชวง 1 ม.ค. – 6 มิ.ย. 2556 

เวียดนามสงออกรวม 2.858 ลานตัน มูลคา 1.241 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6.8% 

มูลคาเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีสงออกได 2.676 ลานตัน มูลคา 1.222 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ (FOB) 

สมาคมอาหาร ไดปรับลดราคาสงออกขั้นตํ่า (The Minimum Export Price MEP) สําหรับขาวขาว 25% ลง

มาอยูท่ี 365 เหรียญสหรัฐตอตัน จากท่ีเคยกําหนดไวท่ี 435 เหรียญสหรัฐตอตัน เมื่อวันท่ี 27 ธ.ค. ปท่ีแลว และได

ปรับลดราคาสงออกขั้นตํ่าขาวขาว 35% ลงมาอยูท่ี 360 เหรียญสหรัฐตอตัน จากท่ีเมื่อวันท่ี 10 เม.ย.  เคยกําหนดไว

ท่ี 365 เหรียญสหรัฐตอตัน โดยจะมีผลต้ังแตวันท่ี 11 มิ.ย. เปนตนไป 

วงการคาคาดหวังวา ราคาขาวท่ีลดลงจะชวยดึงดูดความตองการจากตลาดสําคัญ เชน จีน อินโดนีเซีย 

และประเทศในแอฟริกา แตผูซื้ออาจยังรอดูทิศทางราคาโดยหวังวาจะลดลงกวานี้ในชวงท่ีผลผลิตฤดูการผลิตฤดูรอน 

(summer-autumn crop) จะออกสูตลาดเปนจํานวนมากต้ังแตปลายเดือนมิถุนายนนี้ ในขณะท่ีผูคารายหนึ่งกลาววา 

การกําหนดราคาขั้นตํ่าไมไดชวยอะไรมาก เนื่องจากขณะนี้ราคาจริงตํ่ากวานั้นไปแลว โดยขาวขาว 25% ราคาอยูท่ี 

365 เหรียญสหรัฐตอตัน อีกท้ังยังมีขาวล็อตใหมท่ีกําลังออกสูตลาดดวย 

นายกสมาคมอาหาร ระบุวา ผูคาขาวไมคอยเต็มใจท่ีจะเขารวมโครงการรับซื้อขาวในฤดูการผลิตฤดูรอน 

(summer-autumn crop) จากเกษตรกรจํานวน 1 ลานตันขาวสาร (ประมาณ 2 ลานตันขาวเปลือก) เพื่อเก็บสต็อกไว
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ซึ่งจะเริ่มในวันท่ี 15 มิ.ย. นี้ เนื่องจากผูคาขาวตางประสบภาวะขาดทุนหลังจากท่ีเขารวมโครงการรับซื้อขาวในฤดู

การผลิตฤดูหนาวเมื่อเดือน มี.ค. ท่ีผานมา เพราะหลังจากท่ีสิ้นสุดโครงการลงเมื่อเดือนท่ีผานมาปรากฏวาผูคาขาว

หลายรายยังคงมีสต็อกขาวเหลืออยูและตองเสียคาใชจายในการเก็บสต็อกขาวตอไป เพราะยังไมสามารถขายขาวได 

ท้ังนี้ผลผลิตในฤดูการผลิตฤดูรอนในเขตท่ีราบลุมแมน้ําโขงคาดวาจะมีปริมาณ 9.3 ลานตันขาวเปลือก 

หรือประมาณ 4.6 ลานตันขาวสาร  
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พมา 
คณะกรรมการการคาชายแดนจ.เมียวดี ไดรับแจงจากรัฐบาลกลางพมาวา พล.อ.เต็งเสง ประธานาธิบดีของ

พมาไดสั่งการและมอบนโยบายใหกับ รมว.เกษตรและกระทรวงท่ีเก่ียวของดานพาณิชยและการเงิน-การคลังให

สนับสนุนเพิ่มพื้นท่ีและปริมาณการทํานาเพื่อผลิตขาวสารในชวงฤดูฝนท่ีเขาสูการทําไร-นา ต้ังแตป 2556 นี้เปนตน

ไป ตองผลิตขาวสารใหได 2,500-3,000 ลานถัง โดยมีเปาหมายเพื่อสงออกขาวเปนเบอร 1 ของโลกเพื่อรองรับเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 

แหลงขาวจากเกษตรกรชาวพมาท่ีจ.เมียวดี กลาววา ปจจุบันพมามีความกาวหนาในดานเกษตรกรรมท่ี

เพิ่มมากขึ้น มีการสั่งซื้อเครื่องจักรเครื่องมือ  รถไถเครื่องปมน้ําเพื่อการเกษตร รวมท้ังอุปกรณการทําการเกษตร ปุย

จากฝงไทยจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีตัวเลขต้ังแตปแรกในชวงท่ีรัฐบาลชุดนี้กาวเขามามีอํานาจเมื่อ ป 2553 พมา

สามารถผลิตขาวไดประมาณ 1,500- 2,000 ลานถัง (1 ถัง เทากับ 33 กก.) ซึ่งในปนี้ ผูนําพมาไดมอบนโยบายให

กระทรวงท่ีเก่ียวของวาจะตองเพิ่มปริมาณใหได 2,500-3,000 ลานถัง ในชวงทําการเกษตรปลูกขาวในฤดูฝนป 2556 

นี้ 

ท้ังนี้ปจจุบันมีขาวสารพมานําเขาทางดานชายแดนไทย-พมา อ.แมสอด จ.ตาก จํานวนหลายหมื่นตันตาม

โควตาท่ีขออนุญาตนําเขาผานพิธีการดานศุลกากรแมสอด อยางไรก็ตามยังคงมีการลักลอบนําเขาขาวสารจากพมา

เขาไทยอยูเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร และหากพมามีปริมาณการผลิตขาวเพิ่มขึ้นตามนโยบายท่ีรัฐบาลพมา

ประกาศไว  ซึ่งหลังฤดูเก็บเก่ียวขาวปนี้อาจจะมีขาวสารพมานําเขาฝงไทยท่ีชายแดนแมสอดเพิ่มมากขึ้น 2 เทาตัว 

เจาหนาท่ีไทยจึงตองเพิ่มมาตรการอํานวยความสะดวกในการอนุญาตนําเขาท่ีถูกตองตาม พรบ.ศุลกากรและ มีการ

เพิ่มมาตรการตรวจเขมงวด ในการตรวจสอบการลักลอบนําขาวสารท่ีไมเสียภาษีเขาประเทศ เชนกัน 

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

กัมพูชา 
นายเหียน วันฮอรน ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสงออกขาวของกัมพูชา

เปดเผยวา ยอดสงออกขาวของกัมพูชาปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากในชวง 5 เดือนแรกของปนี้ เนื่องจากอุปสงคใน

ตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้นและกลยุทธดานการสงเสริมขาวของประเทศ 
รายงานของสํานักงานศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสงออกขาวสารของกุมพูชาระบุวา กัมพูชา

สงออกขาวสารจํานวน 146,854 ตันในระหวางเดือนม.ค.-พ.ค. ปนี้ เพิ่มขึ้น 127% จากจํานวน 64,581 ตันในชวง

เวลาเดียวกันของปกอน ท้ังนี้ ประเทศผูรับซื้อขาวรายใหญของกัมพูชาไดแกฝรั่งเศส โปแลนด ไทย มาเลเซีย และ 

จีน 

นายเหียนระบุวา สาเหตุท่ียอดสงออกปรับตัวขึ้นเนื่องมาจากอุปสงคในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้น และความ

พยายามของกัมพูชาในการสงเสริมการสงออกขาว นอกจากนี้สถิติท่ีปรับตัวขึ้นดังกลาวเนื่องมาจากการลงทุนท่ีสูงขึ้น

ของภาคเอกชนในการกอสรางโรงงานแปรรูปขาวท่ีทันสมัยมากขึ้น นายเหียนคาดวา จากตัวเลขการสงออกในชวง 5 

เดือนแรกนี ้กัมพูชาจะสามารถบรรลุเปาหมายยอดสงออกขาวสารท่ี 1 ลานตันไดภายในป 2558 

ท่ีมา Oryza.com 
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ฟลิปปนส 
สํานักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานวา สต็อกขาว ณ วันท่ี 1 

พ.ค. มีจํานวน 2.61 ลานตัน (เพียงพอสําหรับการบริโภคประมาณ 77 วัน) ลดลง 2% จากชวงเดียวกันของปท่ีผาน

มาท่ีมีจํานวน 2.67 ลานตัน โดยการลดลงสวนใหญเปนสวนของสต็อกในคลังขององคการอาหารแหงชาติ (The 

National Food Authority; NFA) 

อยางไรก็ตาม สต็อกขาวในเดือน พ.ค. ท่ีผานมา เพิ่มขึ้นประมาณ 12.3% เมื่อเทียบกับจํานวน 2.33 ลาน

ตัน ในเดือน เม.ย. 2556 

ท้ังนี้สต็อกขาวในคลังขององคการอาหารแหงชาติ (NFA) มีจํานวนประมาณ 610,000 ตัน (เพียงพอสําหรับ

การบริโภค 18 วัน) ลดลง 11.4% จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ในขณะท่ีสต็อกขาวในสวนของภาคครัวเรือน (rice 

stocks in the households) มีจํานวนประมาณ 1.2 ลานตัน (เพียงพอสําหรับการบริโภค 35 วัน) เพิ่มขึ้น 1.6% จาก

ชวงเดียวกันของปท่ีผานมา และสต็อกขาวในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีจํานวนประมาณ 

800,000 ตัน ใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา (เพียงพอสําหรับการบริโภค 24 วัน) 

ท่ีมา Oryza.com  
 

อินเดีย 
องคการอาหารแหงชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานวา สต็อกขาวในคลังของรัฐบาล 

(the central pool) ณ วันท่ี 1 มิ.ย. มีประมาณ 33.3 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับจํานวน 32.1 ลาน

ตันในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา อยางไรก็ตามสต็อกในเดือนนี้ลดลงประมาณ 4% จากเดือน พ.ค. ท่ีผานมา (34.73 

ลานตัน) ท้ังนี้สต็อกขาวในปจจุบันมีจํานวนมากเปน 2.3 เทาของระดับสต็อกขั้นตํ่า (the buffer and strategic 

norms) ท่ีรัฐบาลกําหนดไวสําหรับชวงเวลานี้ท่ี 14.2 ลานตัน 

สําหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวมนั้น มีจํานวนประมาณ 77.7 ลานตัน ( โดยในจํานวนนี้เปนขาวสาลี

ประมาณ 44.4 ลานตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. ท่ีผานมาประมาณ 0.25% แตลดลงประมาณ 5.7% จากชวง

เดียวกันของปท่ีผานมา 

ท่ีมา Riceonline.com 

 

 


